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คํ ากลาวเปดการสัมมนา

สถานภาพดานวิทยาศาสตรศึกษาของประเทศไทยมีปญหาและลาหลังกวา
ประเทศกํ าลังพัฒนาหลายประเทศ  ถึงแมจะใชความพยายามในการพัฒนาแตก็ยัง
กาวไมทันประเทศอื่น  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) ไดเริ่มตน
ทํ าการศึกษาเพื่อสรางองคความรูดานวิทยาศาสตรศึกษาหลายรูปแบบ  โดยชวงแรก
ไดเนนการวิจัยเอกสาร  แตเพ่ือใหไดขอมูลท่ีลึกซ้ึงและชัดเจนย่ิงข้ึน  จึงไดทํ าการ
ศึกษาเชิงลึกในประเทศกํ าลังพัฒนาท่ีมีทรัพยากรจํ ากัดแตประสบความสํ าเร็จ  ดังเชน
เวียดนาม  คณะผูวิจัยไดเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพปจจุบัน
ปญหาอุปสรรค  จุดออน จุดแข็ง ของการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีของเวียดนาม  ซึ่ง ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท  เกตุทัต  ไดกรุณา
ใหเกียรติเปนหัวหนาคณะผูวิจัยในคร้ังน้ี ท้ังน้ีเพ่ือท่ีจะนํ าผลการศึกษามาใชประโยชน
ในการจัดทํ านโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตรศึกษาสํ าหรับประเทศไทย จึงขอขอบคุณ
คณะผูวิจัยทุกทานไว ณ ที่นี้

สกศ. มีความมุงมั่นที่จะผลักดันใหสังคมไทยเกิดความตื่นตัว  สนใจ  และ
เห็นความสํ าคัญของวิทยาศาสตรศึกษา  ถึงแมวาขณะนี้จะมีหลายหนวยงานที่
ดํ าเนินงานดานวิทยาศาสตรศึกษาก็ตาม  แตอยูในลักษณะตางคนตางทํ า  สํ านักงานฯ
จึงเห็นวาหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ ทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ  ตลอดจนผูสอน
ผูเรียน ผูปกครอง และทุกภาคสวนในสังคม ตองรวมพลังกันเพื่อพัฒนายุทธศาสตร
วิทยาศาสตรศึกษาของประเทศไทย (National Policy) ที่เปนวาระแหงชาติดาน
วิทยาศาสตรศึกษาอยางสมบูรณ  เพื่อเปนรากฐานที่มั่นคงและมีคุณภาพที่จะสามารถ
พึ่งตนเองและสรางสรรคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของเราไดเอง  โดยไม
ตองนํ าเขาจากตางประเทศ  จึงขอขอบคุณทานท้ังหลายท่ีไดแสดงความสนใจอยาง
ตอเนื่องเพื่อความสํ าเร็จในอนาคต

  (ดร.รุง  แกวแดง)
    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ



               คํ าช้ีแจงวัตถุประสงคการสัมมนา

เน่ืองจากประเทศไทยไดจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนมากวาประมาณ 100 ป
โดยในชวงแรกยังเนนดานคุณภาพ  การศึกษาจึงจํ ากัดอยูกับคนจํ านวนนอย  ในชวง
หลังมีการขยายการศึกษา  แตไมไดพยายามรักษาคุณภาพไว  โดยเฉพาะใน 20-30
ปที่ผานมา  นอกจากนี้ทั้ง ๆ ที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยอยูในระดับปาน
กลาง  เมื่อเปรียบเทียบกับทั่วโลก  แตการศึกษาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และ
เทคโนโลยีศึกษาของไทยกลับอยูในระดับปานกลางคอนขางดอย  เมื่อเปรียบเทียบ
กับหลายประเทศท่ีมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมดอยกวาไทย  จึงเปนเหตุผลท่ีคณะผูวิจัย
ไดสนใจในการศึกษาแนวทางการปฏิรูปวิทยาศาสตรของเวียดนาม  เน่ืองจากเวียดนาม
มีสภาพยากจนและขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา  แตเหตุใดจึงประสบผลสํ าเร็จ
ดานวิทยาศาสตรศึกษา  ดังน้ัน จึงขอรับฟงความคิดเห็นจากท่ีประชุมวาจะทํ าอยางไร
กับวิทยาศาสตรศึกษา  รวมทั้งบริบทรอบ ๆ วิทยาศาสตรศึกษา  ซึ่งมีความสํ าคัญ
เชนเดียวกับการศึกษาในหองเรียน  โดยใชเวียดนามเปนกรณีตัวอยาง  จึงขอใหท่ี
ประชุมไดรวมกันแสดงความคิดเห็นและประสบการณทั้งในเรื่องการศึกษา  สังคม
และแนวนโยบายดานวิทยาศาสตรศึกษา  รวมท้ังบริบทรอบนอกไดอยางกวางขวาง
เพ่ือท่ีจะไดนํ าขอเสนอแนะเหลาน้ีไปเปนแนวทางในการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาตอไป

(ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท  เกตุทัต)
           กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

      คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

                   



                 ขอคิดจากผลการศึกษา

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับนานาชาติ  ดังเชน TIMSS,
TIMSS-R  และผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการ  เปนการแสดงระดับความสามารถ
ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  และยังเปน
การสะทอนประสิทธิภาพของระบบการศึกษาของแตละประเทศอีกดวย  ซ่ึงผลการ
ศึกษาเปรียบเทียบจากขอมูลดังกลาวเปนเครื่องยืนยันไดวา ถึงเวลาแลวที่เราจะตอง
ปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษา  เนื่องจากระบบการจัดวิทยาศาสตรศึกษาของไทยยังไม
ทันสมัยและไมเก้ือกูลตอการเรียนวิทยาศาสตรท่ีจะกาวเขาสูระดับมาตรฐานนานาชาติ

สวนการนํ าเสนอผลการวิจัยกรณีศึกษาของเวียดนามนั้น  เพื่อเปนตัวอยาง
และแนวคิดวา  ประเทศตาง ๆ สวนใหญมีขอจํ ากดัดานทรัพยากรท้ังส้ิน  แตขึ้นอยู
กับนโยบายในการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพของระบบบริหารการศึกษาวาเปน
อยางไร  จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา เวียดนามมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยังดอยกวา
ประเทศไทย  แตรัฐบาลไดวางนโยบายการศึกษาที่ชัดเจน  โดยมุงสงเสริมผูมีความ
สามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อเปนกํ าลังในการฟนฟูประเทศที่
ประสบกับภาวะสงครามมาเปนเวลานาน  และเวียดนามยังมีความเช่ือวาการพัฒนา
โรงเรียนท่ีสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษน้ีจะสามารถเปนตนแบบใหกับโรงเรียนอ่ืน ๆ
ได  โดยนํ าวิธีการตาง ๆ ไปใช  จึงเปนการพัฒนาคุณภาพท้ังระบบ  ไมไดใชวิธีการ
ยกระดับแบบทุมเททรัพยากรท้ังระบบแบบปูพรม  แตเปนการสงเสริมท่ียอดเพ่ือจะมา
ชวยฐานในระยะยาวตอไป  แนวความคิดเรื่องการกระจายคุณภาพจึงเกิดข้ึนได
หลังจากที่โรงเรียนสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษเหลานี้ไดรับการพัฒนาจนกระทั่งมี
บุคลากรเพียงพอ  และเปนตนแบบที่สามารถกระจายไปยังที่อื่น ๆ ของประเทศได
อยางท่ัวถึงตอไป

      (ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน)
        ผูอํ านวยการสํ านักพัฒนานโยบายและวางแผนการจัดการศึกษา

           สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ



บทนํ า

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสํ าหรับเด็กและเยาวชน  
นับเปนความรูพ้ืนฐานท่ีสํ าคัญของการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ  รวมถึงการศึกษาตอในระดับ
สูง  เพราะกระบวนการเรียนรูในวิชาน้ีจะชวยใหผูเรียนไดฝกคิด  วิเคราะห  สังเคราะห
ใหเปนผูที่มีเหตุผล  และสามารถนํ าไประยุกตใชไดจริงในการดํ ารงชีวิตประจํ าวัน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกํ าหนดใหการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรศึกษา  เปนประเด็นหนึ่งที่จะตองเรงดํ าเนินการให
แลวเสร็จโดยเร็ว  เพื่อใหเด็ก เยาวชน และคนไทยทุกคนมีพื้นฐานความรูความเขาใจ
และความคิดเชิงวิทยาศาสตร  เพื่อเพิ่มจ ํานวนบุคลากรทางดานการวิจัยและพัฒนา
และสงผลใหคนไทยสามารถคิดคนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเอง  
โดยมิตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ  ดังที่เปนอยูในปจจุบัน

จากผลการประเมินของสมาคมนานาชาติเพ่ือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา หรือ IEA ในโครงการ TIMSS (ป 2538) และ TIMSS-R (ป 2542)  ซึ่งเปน
โครงการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในระดับนานาชาติ  
โดยประเทศไทยไดเขารวมท้ัง 2 โครงการ  ผลปรากฏวา คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 (เกรด 8)  ระหวาง TIMSS
และ TIMSS-R ลดลง  กลาวคือ  วิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจาก 525 เปน
482 คะแนน  และวิชาคณิตศาสตรลดลงจาก 522 เปน 467 คะแนน  และพบวาในป
2538 (TIMSS) คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยในทั้งสองวิชามีคาสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับนานาชาติ  สวนในป 2542 (TIMSS-R) คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยในทั้งสอง
วิชาตํ่ ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ จากผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการในรอบ 5 ป คือ ป 2539-2543
ประเทศไทยยังไมประสบผลสํ าเร็จเทาที่ควร  เมื่อเปรียบเทียบกัน 6 ประเทศ  คือ จีน
เกาหลี  ไตหวัน  สิงคโปร  เวียดนาม  และไทย  โดยไทยเขารวมแขงขันใน 5 วิชา
ไดแก  คณิตศาสตร  เคมี  ชีววิทยา  ฟสิกส  และคอมพิวเตอร  ผลการแขงขัน
ปรากฏวา  วิชาคณิตศาสตรมีพัฒนาการดีขึ้น  วิชาเคมีทํ าคะแนนไดดีสมํ่ าเสมอ
สวนวิชาชีววิทยาเด็กไทยทํ าคะแนนไดดีกวาเวียดนามทุกป  แตวิชาฟสิกสยังไม
ประสบผลสํ าเร็จ  ทั้งนี้ในภาพรวมเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในทุกวิชาเปรียบเทียบ
กับ 5 ประเทศดังกลาวขางตน  เด็กไทยยังมีคะแนนอยูในกลุมตํ่ าสุด
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อยางไรก็ตาม  จากขอมูลผลการประเมินทั้ง TIMSS  TIMSS-R  และโอลิมปก
วิชาการ  เปนเพียงตัวบงช้ีเบ้ืองตน  เนื่องจากมิไดบอกวาการที่เด็กไทยไมประสบ
ความสํ าเร็จหรือมีคะแนนตํ่ ากวาประเทศเพื่อนบานนั้นเปนเพราะเหตุใด  และการที่
ประเทศอื่นประสบผลที่ดีกวานั้นมีการดํ าเนินการอยางไร  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สภาวการณปจจุบัน  ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยู
ตลอดเวลาอยางรวดเร็ว  ประเทศตาง ๆ จึงพยายามสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันท้ังในดานการผลิตและการจัดการ  โดยตระหนักดีกวาคุณภาพของคนนับเปน
ตัวแปรที่สํ าคัญที่สุดที่จะตัดสินความไดเปรียบในการแขงขัน  โดยจะตองมุงพัฒนา
ประชากรใหมีความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเต็มที่  ตลอดจนการ
สงเสริมความมีอัจฉริยภาพของเด็กและเยาวชนใหสามารถพัฒนาไดเต็มตาม 
ศักยภาพ  ถึงแมวาจะตองมีการลงทุนสูง  และใชระยะเวลาอันยาวนาน  แตนับวาเปน
สิ่งจํ าเปนสํ าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  จึงไดดํ าเนินการศึกษาแนวทาง
การปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาของประเทศตาง ๆ ท่ีประสบผลสํ าเร็จ  เชน สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ  ญ่ีปุน  และเวียดนามเพื่อนํ าแนวคิดและประสบการณของประเทศเหลานั้น
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดสัมมนา เรื่อง “เหตุใด
เวียดนามจึงประสบผลสํ าเร็จดานวิทยาศาสตรศึกษา ?”  เพื่อน ําเสนอสาระสํ าคญัของ
ผลการวิจัย  เรื่อง  การปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษา : กรณีศึกษาเวียดนาม  รวมทั้งนํ า
เสนอผลการประเมินในโครงการ TIMSS-R และผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการ  ป
2539-2543  เพื่อรับฟงขอคิดเห็นจากที่ประชุมสัมมนา  เพ่ือการจัดทํ านโยบายและ
มาตรการในการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาสํ าหรับประเทศไทย  และการสงเสริมผูที่มี
ความสามารถพิเศษ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตอไป
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บทสรุปผลการวิจัย เรื่อง การปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษา : กรณีศึกษาเวียดนาม

 การพัฒนาคนเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศของเวียดนาม
 นับตั้งแตเวียดนามไดรับอิสรภาพจากฝรั่งเศส ประธานาธิบดีโฮจิมินหได

ประกาศนโยบายของชาติ 3 ประการ คือ ขจัดความยากจน ขจัดผูรุกรานและขจัด
ความโงหรือดอยสติปญญา เนื่องดวยเวียดนามเห็นความสํ าคัญวาคน คือ กุญแจ
สูอิสรภาพ และจะทํ าหนาที่กอบกูประเทศชาติ

 ปจจัยดานวัฒนธรรมของเวียดนามหย่ังรากลึกในเรื่องการศึกษา นิยม
ยกยองคนเกงหรือผูมีความสามารถทางสติปญญา โดยปลูกฝงเปนคานิยมและวัฒนธรรม
ประจํ าชาติ  ประชาชนทุกคนเห็นความสํ าคญัของการศึกษา  และพยายามสงเสริม
เด็กใหเรียนสูงขึ้นและไดรับคัดเลือกเขาในโครงการพิเศษตาง ๆ

 เปาหมายการศึกษาของเวียดนามมิใชเพียงการอานออกเขียนได  แต
ตองมีความรูเพียงพอที่จะดํ ารงชีวิตไดอยางเหมาะสมและสนใจใฝแสวงหาความรู
ตลอดเวลา

 การจัดเนื้อหาหลักสูตรใหความสํ าคัญกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ควบคูไปกับภาษา วรรณคดี และประวัติศาสตร เพ่ือความสมดุลของพัฒนาการ
ความสามารถในการสื่อสาร  การแสวงหาความรู  การสรางจินตนาการ  มีความคิด
สรางสรรค  เห็นคุณคาในสุนทรียภาพ  มีความรักชาติ  และมีความสามารถในการคิด
วิเคราะหท่ีลุมลึก

 เวียดนาม มีระบบสงเสริมผูที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรตั้งแต
ป 2508 และไดรับการสนองตอบจากครอบครัว ชุมชน และสังคมเปนอยางดี  ตอมา
ขยายมาสูวิชาวิทยาศาสตร  ซ่ึงประสบผลสํ าเร็จอยางดีเย่ียม  โดยมีการจัดต้ังโรงเรียน
เฉพาะทางข้ึนมีศูนยกลางอยูในภาคเหนือท่ีฮานอย  ภาคกลางท่ีเมืองเว และภาคใตที่
โฮจิมินห

 รูปแบบการจัดการศึกษาสํ าหรับผูท่ีมีความสามารถพิเศษ  มีท้ังโรงเรียน
ที่อยูในมหาวิทยาลัย  และโรงเรียนมัธยมศึกษาสํ าหรับผูที่มีความสามารถพิเศษ
โดยโรงเรียนท่ีอยูในมหาวิทยาลัยถือเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย  ใชคณาจารยจาก
คณะวิทยาศาสตรมาสอน  เด็กมีโอกาสใชหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย  หลักสูตร
ที่เรียนจะเรียนทั้งหลักสูตรปกติของมัธยมศึกษาตอนปลาย  และเสริมดวยหลักสูตรท่ี
พัฒนาสํ าหรับผูท่ีมีความสามารถพิเศษ  อีกประมาณรอยละ 30 ของหลักสูตรปกติ
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 โรงเรียนทั่วไปมี 2 หลักสูตร  ทั้งหลักสูตรสามัญและพิเศษที่ใหความ
เขมขนตรงตามความสามารถของเด็ก  ตลอดทางจะมีการคัดเลือกเด็กจากหลักสูตร
สามัญเขาหลักสูตรพิเศษจนถึงโอลิมปกก็มีการติวพิเศษ  ซ่ึงตัวช้ีวัดคุณภาพโรงเรียน คือ
จํ านวนนักเรียนท่ีเขามหาวิทยาลัยไดหรือท่ีชนะการแขงขันระดับประเทศและนานาชาติ

 เด็กที่ไดเปนตัวแทนของประเทศในการแขงขันโอลิมปก  ไมตองสอบ
คัดเลือกเขามหาวิทยาลัย  และจะไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ ในการศึกษา  ทํ าใหผูปกครอง
และนักเรียนมีความนิยมที่จะแขงขันเพื่อเปนตัวแทนของประเทศ

 สังคมใหคุณคาความเปนครู  โดยส่ิงจูงใจของครู คือ เกียรติและความ
ภูมิใจที่นักเรียนประสบผลสํ าเร็จ  รวมทั้งมีการนับภาระงานสอนเปนรางวัลความดี
ความชอบ  ไดรับการพัฒนาใหไดเพิ่มพูนความรู  การวิจัย  การพัฒนาวิธีการสอน
การฝกอบรม  การศึกษาตอ  และไดรับเงินเพิ่มพิเศษ

 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนถายทอดความรูใหแกเยาวชนและ
ประชาชน  โดยความรวมมือจากระดับนโยบาย  (กระทรวงศึกษาและฝกอบรม)    ซึ่ง
มีสมาพันธวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนที่ปรึกษาและสงเสริม  ในระดับปฏิบัติมี
สํ านักพัฒนาการศึกษา  ศูนยการศึกษาตอเนื่อง  หองสมุด  ศูนยกระจายขาว  และ
มหาวิทยาลัย  รวมทั้งภาคเอกชนที่ประกอบดวยสมาคมตาง ๆ และสื่อมวลชนที่ให
ความสํ าคัญกับการศึกษา
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บทสรุปผลการสัมมนา
เรื่อง “เหตุใดเวียดนามจึงประสบผลสํ าเร็จดานวิทยาศาสตรศึกษา ?”

 การศึกษาสํ าหรับผูมีความสามารถพิเศษไมใชการศึกษาที่แบงชนช้ัน
แตเพ่ือตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ตามที่กํ าหนดไวในรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติการศึกษาที่จะตองพัฒนาบุคคลใหเต็มศักยภาพ

 ประเทศย่ิงจนย่ิงตองทํ า  เพราะการสรางขุมกํ าลังทางปญญาเปนเคร่ืองมอื
สํ าคญัในการพ่ึงตนเอง

 การพัฒนาผูเรียนตองสมดุล  ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร
จะตองไดรับการสงเสริมดานภาษา  วรรณคดี  ประวัติศาสตรเพ่ือมีความสามารถในการ
ส่ือสาร  มีความเขาใจประวัติความเปนมาของชาติ  รักและหวงแหนในวัฒนธรรมของตน

 ตองพัฒนาคนใหครบวงจร ต้ังแตระดับการศึกษาพ้ืนฐานจนถึงอุดมศึกษา
โดยมีการเตรียมงานเพื่อรองรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  เพ่ือทํ าประโยชนให
ประเทศชาติอยางเต็มที่

 ตองรวมมือกันทุกฝายทั้งภาคการศึกษา  พอแม  ผูปกครอง  สื่อมวลชน
ชุมชนและสังคม

ผลการศึกษาจากบทเรียนของเวียดนามแสดงใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรศึกษา  ภายใตขอจํ ากัดดานการเงินและ
ทรัพยากร  ทํ าใหไมสามารถพัฒนาโรงเรียนทุกโรงหรือนักเรียนทุกคนใหดีขึ้นพรอม
กันไดท้ังหมด  การยกระดับสติปญญาของคนทั้งชาติเวียดนามทํ าไดในระดับหนึ่งเขา
ก็เรงทํ าไป  และในขณะเดียวกันเขาแบงทรัพยากรอีกสวนหนึ่งที่ระดมมาเพ่ือใหเกิด
ความเขมขน  และจัดใหกับผูมีความสามารถพิเศษใหเต็มศักยภาพ  จึงมีโรงเรียน
เฉพาะทางที่จะสามารถเปนตนแบบใหกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงคุณภาพ
วิทยาศาสตรศึกษาตอไปได  ซึ่งถือเปนการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบโดยพัฒนาสวน
ยอด คือ โรงเรียนตนแบบกอนและนํ าประสบการณไปชวยเสริมฐาน คือ โรงเรียน
ตาง ๆ ทั่วประเทศในระยะยาว

อยางไรก็ดีถึงแมวาจะมีนโยบายที่ดีเลิศเพียงใดก็ตามก็คงจะไมมีความหมาย
หากทุกฝายไมรวมมือกัน  จะคิดแตเรียกรองหรือเฝารอแตฝายรัฐเพียงฝายเดียวคงจะ
ไมเกิดผลแนนอน  ดังน้ัน กลไกตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ราชการ  และที่สํ าคัญ คือ
ภาคประชาชนและชุมชน  ทุกคนทุกฝายท่ีจะตองเขามามีสวนรวมกระตุนและสนับสนุน
ในการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาอยางจริงจัง  จึงจะสัมฤทธิ์ผลตามที่มุงหวังไว
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รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับนานาชาติ

ในป 2538 ประเทศไทยไดเขารวมในโครงการ TIMSS (The Third
International Mathematics and Science Study)  ซ่ึงเปนโครงการวิจัยและประเมินผล
วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในระดับนานาชาติที่ดํ าเนินโครงการโดยสมาคม
นานาชาติเพ่ือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (IEA : The International
Association  for  the  Evaluation of Educational Achievement)  โดยมีประเทศที่
เขารวมโครงการในครั้งนี้สํ าหรับระดับประถมศึกษา (เกรด 3 และเกรด 4)  จํ านวน
26 ประเทศ  และในระดับมัธยมศึกษา (เกรด 7 และเกรด 8)  จํ านวน 41 ประเทศ

IEA ไดมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับนานาชาติมาแลวรวม 4 ครั้ง ใน
คร้ังท่ี 1 และ 2  ดํ าเนินการในชวง พ.ศ. 2503-2523  ครั้งที่ 3 ป พ.ศ. 2538  และ
ประเมินซํ้ าครั้งที่ 4  ในป 2542  คือโครงการ TIMSS-R  (The Third International
Mathematics and Science Study –Repeat)  ประเทศไทยไดเขารวมโครงการใน
คร้ังน้ีดวย  โดยมีจุดเนนที่การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ของนักเรียนในเกรด 8 เทานั้น  มีประเทศที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น 38 ประเทศ
และมีเพียง 23 ประเทศที่เขารวมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในเกรด 8 ทั้ง
2 โครงการ  (TIMSS และ TIMSS-R)  ซ่ึงเปนการแสดงถึงสถานภาพของแตละประเทศ
วาพัฒนาข้ึนอยางไรหรือไม

TIMSS–R (ป 2542) จัดแบงเพื่อใหการแปลผลมีความงายขึ้น คือ จัดให
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของแตละประเทศทั้งหมดเมื่อนํ ามาเฉลี่ยหรือวิเคราะหรวมแลวจะมี
คา mean (เฉลี่ย) ประมาณ 500 Standard deviation  ประมาณ 50 วิชาคณิตศาสตร
แบงเปน 3 กลุม สูง ปานกลาง ตํ่ า และทดสอบนัยสํ าคัญทางสถิติแลว ในวิชา
คณิตศาสตร ไทยได 467 คะแนน อยูในกลุมต่ํ า  สหรัฐอเมริกาอยูปานกลางใกล mean
กลุมประเทศเอเชีย (5 ประเทศ) สิงคโปร เกาหลี ไตหวัน ฮองกง  ญ่ีปุน เกาะกลุมผล
สัมฤทธ์ิสูงสุดในวิชาวิทยาศาสตร  ประเทศไทย (เกรด 8 เทียบเทากับช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 2) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในกลุมตํ่ า แตจัดวาสูงในกลุมตํ่ า สหรัฐอเมริกา
ปานกลาง  สวนไตหวัน สิงคโปร  ญ่ีปุน เกาหลีอยูในอันดับสูง   อีกสวนคือการตัด
10 เปอรเซ็นตแรกของนักเรียนท้ังหมด  ขอมูลกลุมตัวอยางของประเทศท้ังหมด 30 กวา
ประเทศ   เปนการนํ าคะแนนมาเรียงเพ่ือดูวา 10 เปอรเซ็นตแรกของระดับนานาชาติ
มีตัวแทนของแตละประเทศอยูเทาไร ซ่ึงแตละประเทศมีกลุมตัวอยางใกลเคียงกัน คือ
ประมาณ 1,500 คน  ผล คือ 10 เปอรเซ็นตแรกของโลก 46 เปอรเซ็นต ของกลุม
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ตัวอยางของนักเรียนสิงคโปรอยูใน top ten ของโลก  สํ าหรับไตหวันรอยละ 41
ของนักเรียนไตหวันอยู  top ten ไทยมีเด็กเกงเพียงรอยละ  4 ของนักเรียนไทย อยูใน
top ten  ซึ่งแสดงใหเห็นวาความสามารถในเชิงของระบบการศึกษาที่ผลิตบุคลากร
หรือผูสํ าเร็จการศึกษาของเขามีมาตรฐานสูงในวิชาคณิตศาสตร  สวนวิชาวิทยาศาสตร
พบวา  นักเรียนสิงคโปรรอยละ 32 อยูใน top ten ของโลก  ไตหวันรอยละ 31  
ไทยมีเพียงรอยละ 3

จุดออนของเด็กไทยในวิชาคณิตศาสตร คือ พีชคณิต  สวนวิชาวิทยาศาสตรที่
มีปญหามากที่สุด คือ เคมี  เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเองระหวาง TIMSS (ป 2538) กับ
TIMSS-R (ป 2542)  ปรากฏวากลุมตัวอยางของเด็กไทยท้ังหมด คือ ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะลดลงจาก 525 เปน 482 ในวิชาวิทยาศาสตร  สวน
คณิตศาสตรลดจาก 522 เปน 467

ในป 2538 คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 วิชาของเด็กไทยอยูสูงกวาคาเฉลี่ยของ
ระดับนานาชาติเล็กนอย แตป 2542 ของเราต่ํ ากวาคาเฉลี่ยระดับนานาชาติ (ดังราย-
ละเอียดจากตาราง)  ซึ่งคงเปนเหตุผลที่ยืนยันไดวาถึงเวลาแลวที่เราตองปฏิรูปดาน
วิทยาศาสตรศึกษาอยางจริงจัง

     การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของนักเรียนไทย
   ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางป 2538 (TIMSS) และป2542 (TIMSS-R)

วิชา ป 2538 (TIMSS) ป 2542 (TIMSS-R)

วิทยาศาสตร 525
(516)

482
(488)

คณิตศาสตร 522
(513)

467
(487)

(  ) คะแนนเฉลีย่ระดับนานาชาติ
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รายงานผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการ ป 2539-2543

การแขงขันโอลิมปกวิชาการในชวง 5 ป ตั้งแตป 2539-2543  ไทยเขารวม
แขงขัน 5 วิชา ไดแก วิชาคณิตศาสตร  เคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา  และคอมพิวเตอร
พบวา  วิชาชีววิทยาเปนวิชาที่มีผลการแขงขันดีที่สุด  โดยในชวง 5 ปท่ีผานมาได
รับ 2 เหรียญทอง คือ ในป พ.ศ. 2541  ไดรับ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และป
พ.ศ. 2542 ไดรับ 1 เหรียญทอง  3 เหรียญทองแดง  วิชาคอมพิวเตอรมีผลการแขง
ขันอยูในเกณฑดี  โดยไดรับ 1 เหรียญทอง  2 เหรียญทองแดงในป 2542  สวนป
พ.ศ. 2539  2540  2541 และ 2543  ก็ไดรับท้ังเหรียญเงินและเหรียญทองแดงทุก
ป  วิชาเคมีผลการแขงขันในชวง 5 ปที่ผานมาไดรับเหรียญเงินและเหรียญทองแดง
ทุกป  แตไมไดรับเหรียญทองเลย  วิชาคณิตศาสตรมีพัฒนาการดีขึ้นตามลํ าดับจากที่
ไดรับ 1 เหรียญทองแดงและเกียรติบัตร 1 ฉบับในป พ.ศ. 2539  พัฒนาขึ้นมาเปน 2
เหรียญทองแดงในป พ.ศ. 2541 ไดรับ 3 เหรียญทองแดงในป พ.ศ. 2542  และลาสุด
ในป พ.ศ. 2543 ไดรับ 1 เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง  อยางไรก็ตามวิชานี้ยังไม
เคยไดรับเหรียญทองเลยในชวง 5 ปที่ผานมา  วิชาสุดทายคือ  วิชาฟสิกส มีผลการ
แขงขันตํ่ ากวาอีก 4 วิชา   โดยในชวง 5 ปที่ผานมาไดรับรางวัลสูงสุดเพียงแค 1
เหรียญทองแดงในป พ.ศ. 2542  ซึ่งยังไมเคยไดรับเหรียญเงินหรือเหรียญทองจาก
วิชาน้ีเลย

เม่ือเปรียบเทียบผลการแขงขันของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 5 ประเทศ
ในชวง 5 ป (พ.ศ. 2539-2543)  พบวาโดยภาพรวม 5 วิชา  ประเทศไทยมีผลการ
แขงขันอยูอันดับสุดทายของกลุม  โดยมีผลการจัดอันดับดังน้ี  ประเทศจีน  ไตหวัน
เกาหลี  เวียดนาม  สิงคโปรและประเทศไทย  ตามลํ าดับ

หากพิจารณาตามรายวิชาในชวง 5 ปที่ผานมาพบวา  วิชาฟสิกส  เคมี  และ
คณิตศาสตร  ประเทศไทยอยูในอันดับสุดทายของกลุม  วิชาชีววิทยาประเทศไทยอยู
ในอันดับท่ี 4 จาก 5 ประเทศ  (ประเทศสิงคโปรไมไดเขารวมการแขงขันในวิชานี้)
และเปนวิชาเดียวท่ีประเทศไทยมีผลการแขงขันอยูในอันดับท่ีสูงกวาประเทศเวียดนาม  
สวนวิชาคอมพิวเตอร ประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 5  โดยมีคะแนนดีกวาประเทศสิงคโปร
ซ่ึงไดอันดับสุดทายของกลุม

สํ าหรับป 2543 ผลการแขงขันของเยาวชนไทย  ปรากฏวาวิชาชีววิทยาได 3
เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง  วิชาคอมพิวเตอรไดรับ 3 เหรียญเงิน  1 เหรียญ
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ทองแดง  วิชาเคมีไดรับ 2 เหรียญเงิน  2 เหรียญทองแดง  วิชาคณิตศาสตรไดรับ 1
เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง  และวิชาฟสิกสไดรับเกียรติบัตร 1 ฉบับ
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รายงานผลการวิจัยเร่ือง การปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษา : กรณีศึกษาเวียดนาม
ผลงานวิจัย  เรื่อง  การปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษา : กรณีศึกษาเวียดนาม  มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษานโยบายการศึกษา  และการจัดการศึกษาสํ าหรับผูที่มีความ
สามารถพิเศษดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี    ของประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  รวมทั้งการศึกษาบริบททางเศรษฐกิจและสังคม  พรอมทํ าการ
วิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของเวียดนาม    ตลอดจนการศึกษาวิเคราะหในภาพรวม
ทั้งหมด  เพื่อนํ าเสนอเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษา
สํ าหรับประเทศไทย  ซึ่งคณะผูวิจัยไดนํ าเสนอผลการศึกษาตามลํ าดับ ดังน้ี

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน  สรุปสาระสํ าคัญ 3 ประเด็น ดังนี้
- บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม
- นโยบายการศึกษา
- นโยบายการสงเสริมผูที่มีความสามารถพิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย  โพธิสุข  สรุปสาระสํ าคัญเกี่ยวกับ
- วิธีการจัดการศึกษาสํ าหรับผูที่มีความสามารถพิเศษ

รองศาสตราจารย สุชาตา  ชินะจิตร  สรุปสาระสํ าคัญเกี่ยวกับ
- การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
- การบริหารจัดการศึกษา
- ครู

อาจารยสมพงษ  รุจิรวรรธน  สรุปบริบททั่วไปของเวียดนาม

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน
บรบิททางเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม

เวียดนามมีประวัติศาสตรอันยาวนาน  ผานการถูกรุกรานมาโดยตลอด  เริ่ม
ตั้งแตจีน  ฝรั่งเศส  ญ่ีปุน  และสหรัฐอเมริกา  ในป พ.ศ. 2519 ไดมีการรวมเวียดนาม
เหนือและเวียดนามใตเขาดวยกัน  โดยในชวงแรกปกครองดวยระบบสังคมนิยม  แต
ประสบความลมเหลว  จึงมีการทบทวนนโยบายใหมและประกาศนโยบายโดยเหมย
(Doi   Moi)  หรือนโยบายการปฏิรูปใหม  เปล่ียนทิศทางเพ่ือความอยูรอดของประเทศ
ปจจุบันเวียดนามปกครองระบบสังคมนิยม  มีพรรคคอมมิวนิสตเปนพรรคเดียวที่
บริหารประเทศ  โดยเหตุที่เวียดนามมีลักษณะภูมิประเทศยาวและแคบ  จึงแบงเปน
3 ภาค คือ ภาคเหนือ (ฮานอย)  ภาคกลาง (เว)  และภาคใต  (โฮจิมินห) แบงเขต
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การปกครองเปน 4 นคร คือ ฮานอย  ไฮฟอง  โฮจิมินห  ดานัง  กับอีก 57 จังหวัด
รวมทั้งสิ้น  61 จังหวัด  มีประชากร 77 ลานคน  อัตราการรูหนังสือรอยละ 94 นับถือ
ศาสนาพุทธ  (มหายานรอยละ 40)  คริสต (คาทอลิกรอยละ 40)  และขงจ๊ือ เตา  โปร-
เตสแตนส  รวมท้ังลัทธิความเช่ือของชนกลุมนอย  รายไดเฉล่ียของประชากร 374
ดอลลารสหรัฐตอคนตอป
นโยบายการศึกษา

สมัยประธานาธิบดีโฮจิมินห   เมื่อเวียดนามไดรับอิสรภาพจากฝรั่งเศส
ประธานาธิบดีโฮจิมินห  ไดประกาศนโยบายของชาติ  3 ประการ คือ 1)  การขจัดโจร
แหงความหิวโหย  2)  โจรแหงผูรุกราน  และ 3) โจรแหงความโงเงา  จากนโยบาย
ดังกลาว  ไดสะทอนวิสัยทัศนที่ชัดเจนของผูนํ าที่เห็นความสํ าคัญของทรัพยากร
มนุษยเปนหลักสํ าคญัท่ีตองพัฒนาสติปญญาของคน  จึงมีการจัดทํ าเปาหมายของ
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ชัดเจนและตอเนื่องจากที่ประธานาธิบดีโฮจิมินหได
ประกาศไวเปนนโยบาย 3 เรื่อง คือ 1)  ยกระดับสติปญญาของประชาชนทั้งประเทศ
2)  ยกระดับทรัพยากรมนุษย  คือ  แรงงานที่จะสรางผลผลิตคุณภาพสูง  3)  สรรหา
และสงเสริมกลุมอัจฉริยะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมท้ังงานศิลปวัฒนธรรม
เศรษฐกิจและสังคม

ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปนระบบ 5 : 4 : 3 (ประถม : มัธยมตน :

มัธยมปลาย)  การศึกษาภาคบังคับที่ประถมศึกษา 5 ป และมีนโยบายที่จะขยายภาค
บังคับถึงมัธยมตนในป 2553 ในระดับประถมศึกษาเวียดนามเนนการพัฒนาเด็กทาง
ดานรางกาย  สติปญญาและอารมณ  เนื้อหาวิชาที่เนน คือ ภาษาและการคํ านวณ
รวมทั้งความซาบซึ้งดานศิลปะ เด็กที่จะจบระดับประถมศึกษาจะตองมีการสอบชั้น
ประโยค  (Primary  Graduation  Examination)   ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเนน
ความเปนพลเมืองดี  การเตรียมงานอาชีพ และมีการสอบ  Basic General Education
Examination  ซ่ึงเปนขอสอบมาตรฐาน  มัธยมศึกษาตอนปลายมี 3 สาย คือ สาย A เนน
วิทยาศาสตรธรรมชาติ  สาย B วิทยาศาสตรธรรมชาติและเทคโนโลยี  สาย C ศิลป-
ศาสตรและสังคมศาสตร  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนนความรูทั่วไปที่สมบูรณ
ข้ึน  เตรียมผูเรียนเขาสูระดับอุดมศึกษา  การสํ าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายตองสอบ
ขอสอบมาตรฐานของชาติ  ดังนั้นทุกระดับตั้งแตประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายตองสอบผานช้ันประโยค
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นโยบายการสงเสริมผูท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี  (SMT)

เวียดนามไดดํ าเนินการมาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2508  เริ่มจากวิชาคณิตศาสตร
และไดรับการขานรับจากประชาชน  พอแมผูปกครองอยางดี ป พ.ศ. 2517  เวียดนาม
ไดสงนักเรียนเขาแขงขันโอลิมปกวิชาการคร้ังแรก  และไดรับเหรียญทองคร้ังแรก  (เด็กท่ีได
รับเหรียญทองรุนแรกน้ันเรียนอยูในปา)  เวียดนามไดขยายผลในการสงเสริมผูท่ีมีความ
สามารถพิเศษในวิชาวิทยาศาสตร  ในป พ.ศ. 2540 รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมผูที่มี
ความสามารถพิเศษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป  รัฐไมสงเสริมอยางเปน
ทางการในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน  แตมิไดหาม  ซ่ึงพอแมผูปกครอง
กลับใหความสํ าคญัมากทุกระดับการศึกษา  จึงมีการสงเสริมกันอยางตอเน่ืองในระดับ
โรงเรียน  ตํ าบล  อํ าเภอ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย  โพธิสุข
 วิธีการจัดการศึกษาสํ าหรับผูท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรศึกษา

คํ านิยาม
เวียดนามใหคํ านิยามหรือความหมายของผูท่ีมีความสามารถพิเศษแตกตาง

จากมาตรฐานสากล  กลาวคือ คํ าวา  “Gifted” ในความหมายของเวียดนาม  หมายถึง
เด็กกลุมท่ีมีผลการเรียนดีมากกวาเด็กท่ัวไป  หรือหมายถึง ผูท่ีมีความสามารถ มีทักษะ
มากกวาเด็กในวัยเดียวกัน  ในเร่ืองตาง ๆ หรือเรียกวา  เด็กกลุมทักษะสูง  เปนเด็กท่ี
ไดรับคัดเลือกใหเขาโรงเรียนท่ีมีโครงการสํ าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  และคํ า
วา “Talented” หมายถึง  ผูท่ีมีความสามารถโดดเดนระดับยอดเย่ียมมากกวาเด็ก
Gifted  (Highly gifted, Potentially Genius) เปนเด็กท่ีไดรับคัดเลือกจากกลุมเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษอยูแลวอีกทีหนึ่ง  เชน  กลุมตัวแทนที่แขงขันโอลิมปกวิชาการ
หรือกลุมท่ีมีความสามารถโดดเดนมาก  โดยสนับสนุนใหศึกษาตอระดับอุดมศึกษา

กระบวนการคัดเลือกและสงเสริมผูที่มีความสามารถพิเศษ
เวียดนามมีการสรรหาและสงเสริมผูที่มีความสามารถพิเศษอยางเปนระบบใน

ทุกระดับการศึกษาตั้งแตประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมีพลังการ
สนับสนุนมาจากพอแมผูปกครอง  มีการรวมมือกันตั้งแตระดับตํ าบล  อํ าเภอ
จังหวัด (ทั้ง 61 จังหวัด)
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โรงเรียนที่จัดการศึกษาสํ าหรับผูมีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจะแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ นักเรียนปกติ และนักเรียนผูที่มีความ
สามารถพิเศษ  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจะถูกคัดเลือก 8 วิชา ไดแก
คณิตศาสตร  ฟสิกส  เคมี  ชีววิทยา  สารสนเทศ (คอมพิวเตอร)  ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส  และภาษารัสเซีย  กลุมที่มีความสามารถพิเศษจะตองเรียนทั้ง
หลักสูตรปกติและหลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดเพิ่มเติมให  ซึ่งสวนที่เพิ่มเติมนี้โรงเรียน
จะเปนผูจัดทํ าข้ึนเอง  มี 3 ลักษณะ  ไดแก

1. โปรแกรมเรงระยะเวลาเรียน  (Acceleration Program)
2. โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ (Enrichment  Program)
3. โปรแกรมฝกทักษะเพิ่มเติม  (Extension  Program)

ซ่ึงมีรายละเอียดตอไปน้ี
Acceleration Program เปนโปรแกรมที่ใหเด็กเรียนเนื้อหาในหลักสูตรไดเร็ว

กวาปกติแตใหจบตามกํ าหนดเวลา  คือไมอนุญาตใหจบเร็วกวากํ าหนดเน่ืองจากปองกัน
ไมใหเด็กถูกเรงมากเกินไปจนขาดวุฒิภาวะทางดานสังคม  และมีความรูเฉพาะวิชาสามัญ

Enrichment Program  เปนโปรแกรมที่มีการสอนเนื้อหาที่ยากและลึกซึ้งกวา
หลักสูตรปกติ  เนนการแกโจทยปญหา  การใชวิธีคิดแบบมีวิจารณญาณ  รวมถึงการ
ใชความคิดสรางสรรค  โดยเนนการสรางหลักสูตรท่ีสอดคลองกับแนวการสอบโอลิมปก

Extension Program  เปนโปรแกรมพิเศษสอดคลองรองรับการแขงขัน
โอลิมปกวิชาการ  มีการสอนอยางเขมขนนอกเวลาเรียนอยางตอเน่ือง  ซึ่งเปนสิ่งที่
เวียดนามทํ ามากกวาหลาย ๆ ประเทศ คือ การฝกฝนเด็กโดยมีหลักสูตรพิเศษที่ฝก
จากอาจารยมหาวิทยาลัย ท่ีมีความเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชา  และอาจารยเหลานั้น
จะศึกษาแนวทางของการทดสอบหรือแนวขอสอบอยางตอเนื่อง  และกอนแขงมีการ
เขาคายติวเขมอีก 2-3 เดือน

ในโรงเรียนหนึ่ง ๆ หองเรียนเด็กปกติจะมีจํ านวน 45-50 คน  แตหองเด็ก
พิเศษมีไมเกิน 30 คน  โดยคัดเลือกครูเกง  และอาจารยมหาวิทยาลัยมาเปนผูสอน
และดูแลเด็กกลุมพิเศษ  หากเปนโรงเรียนประจํ าภาค คือ ฮานอย เว  และโฮจิมินห
จะใชอาจารยมหาวิทยาลัยสอนท้ังหมด  การคัดเลือกเด็กพิเศษใชแบบทดสอบโดย
การเขียนในลักษณะอัตนัย  ใชคํ าถามที่ยากระดับมหาวิทยาลัย

ข้ันตอนการคัดเลือก  เปดโอกาสใหเด็ก ๆ ทุกคนมีสิทธิเขาสอบได  แตในทาง
ปฏิบัติเด็กที่ไดมักเรียนอยูในโรงเรียนที่มีโครงการพิเศษ  ในกรณีการคัดเลือกเด็ก



14

โอลิมปกวิชาการ คัดเลือก 4 ข้ันตอน  ขั้นแรกคัดจากทั่วประเทศเลือกเขามา 30-40
คน ขั้นตอมา 15 คน 8 คน และคัดเหลือ 6 คน ตามลํ าดับ

รองศาสตราจารย สุชาตา  ชินะจิตร
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ในระดับนโยบาย  กระทรวงศึกษาและฝกอบรม  มีหนาท่ีรับผิดชอบ  โดยมี
สมาพันธวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนที่ปรึกษาและมีบทบาทในการสงเสริม
วิทยาศาสตร  เชน  จัดการแขงขันส่ิงประดิษฐ  มีลักษณะคลายกับสมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระ-
บรมราชูปถัมภ  เปนตน

ในระดับปฏิบัติ  มีส ํานักพิมพการศึกษา  ซึ่งเปนองคกรของกระทรวงศึกษา
และฝกอบรม  ทํ าหนาที่จัดพิมพวารสารทางดานคณิตศาสตร/วรรณคดีของเยาวชน
ดํ าเนินงานมา 36 ป  และไดรับความนิยมมาก  ไดเผยแพรไปสูนักเรียนปละประมาณ
150 ลานฉบับ สํ านักพิมพนี้มีกํ าลังคน 1,200 คน  มีบรรณาธิการ 170 คน ใน
จํ านวนนี้มีศาสตราจารย 2 คน  รองศาสตราจารย 2 คน  มีปริญญาเอก 23 คน
เพราะฉะนั้นในแงของการเผยแพรทางวิชาการสูนักเรียนเวียดนามทํ าอยางจริงจังมาก  
นอกจากน้ียังมีศูนยการศึกษาตอเน่ืองท่ัวประเทศอยูในจังหวัดในภาคตาง ๆ มีหองสมุด
5,000 แหงและมีศูนยกระจายขาว 5,000 แหง

ในเร่ืองของการศึกษาตอเน่ือง  มหาวิทยาลัยมีบทบาทมาก มีการจัดโปรแกรม
การศึกษานอกเวลา เพราะฉะนั้นคนที่ไมไดอยูในระบบโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจะ
สามารถไปเรียนจากมหาวิทยาลัยเปนรายวิชาและเก็บสะสมได

สํ าหรับภาคเอกชน   มีสมาคมสงเสริมการศึกษาซึ่งทํ าหนาที่ออกวารสาร
เรียนรูดวยตนเอง 25,000  เลมตอป  ทางดานสื่อสารมวลชน  มีหนาขาวการศึกษา
4 หนาเปนประจ ําทุกวันในหนังสือพิมพ  แตที่นาแปลกใจ คือ เวียดนามไมมี
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  จะมีแตพิพิธภัณฑทางศิลปวัฒนธรรมประมาณ 10 แหง
การบริหารจัดการศึกษา

เวียดนามใชการแขงขันเพื่อคุณภาพคัดกรองมาแตละระดับ  คัดเลือกแลวก็มี
กลไกรองรับดูแล  มีระบบสงตอถึงกัน  คัดจากประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  จนเขาสู
หลักสูตรผูมีความสามารถพิเศษ และแตละกลุมท่ีไดรับการคัดเลือกก็จะไดรับการดูแล
เฉพาะวาจะใหการศึกษาในลักษณะใดอยางไรตอไป ในแงความหลากหลายของรูปแบบ
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ก็คือ  ลักษณะการสงตอกันในแตละระดับ  สวนหลักสูตรก็มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
สามัญและหลักสูตรพิเศษ  ซ่ึงทุกคนตองเรียนหลักสูตรสามัญดวย  และถาไดรับการ
คัดเลือกเขาหลักสูตรพิเศษก็หมายความวาตองจบหลักสูตรดวย  ทั้งหลักสูตรพิเศษ
และสามัญจะมีกรอบซึ่งดูแลโดยกระทรวงศึกษาและฝกอบรม  ซึ่งหลักสูตรพิเศษ
ตางจากหลักสูตรสามัญ 30 เปอรเซ็นต

ในแงของโรงเรียน มี 2 แบบ คือ สวนที่เปนของมหาวิทยาลัย คลาย ๆ กับ
เปนภาควิชาหนึ่งที่ไดรับการดูแลเปนพิเศษ  มหาวิทยาลัยจะใหอาจารยมาสอน
นักเรียนในโรงเรียนหลักสูตรพิเศษ  สํ าหรับโรงเรียนทั่วไป มี 2 หลักสูตร ทั้งหลักสูตร
สามัญและพิเศษ  ที่ใหความเขมขนตรงตามความสามารถของเด็ก  ตลอดทางก็จะมี
การคัดเลือกเด็กจากหลักสูตรสามัญเขาหลักสูตรพิเศษ  จนไปถึงโอลิมปกก็มีการติว
เปนพิเศษดวย สวนตัวชี้วัดคุณภาพโรงเรียน คือ จํ านวนนักเรียนที่สามารถเขา
มหาวิทยาลัยได  และจํ านวนนักเรียนท่ีไปชนะการแขงขันในระดับประเทศ/ระดับสากล
ครู

ส่ิงจูงใจของครู คือ
1. เกียรติและความภูมิใจในผลงาน คือ นักเรียนที่ประสบผลสํ าเร็จ
2. ภาระงาน  สํ าหรับคนที่อยูในมหาวิทยาลัยสามารถนับเปนภาระงานได

เพราะฉะน้ันอาจารยท่ัว ๆ ไปจะมีช่ัวโมงการสอนมาก  แตจะไดรับยกเวนใหมาใชเวลา
กับการวิจัยทางดานการเรียนการสอน  ทํ าอยางไรจึงจะคิดโจทยใหยากข้ึน  ดังน้ันคง
เปนสิ่งจูงใจสํ าหรับครูวานอกจากจะไดรับการยอมรับแลว  ยังมีโอกาสไดเพ่ิมพูน
ความรู  การวิจัย  และการพัฒนาวิธีการสอน

อาจารยสมพงษ  รุจิรวรรธน
บริบททั่วไปของเวียดนาม

หากเปรียบเทียบความยากจนระหวางเวียดนามกับประเทศไทย  ถือวาเวียดนาม
ยากจนมากกวาหลายเทา  แตความยอดเย่ียมของเวียดนามนั้นมีหลายประการ
กลาวคอื คนเวียดนามใฝรูใฝเรียน  แมคนชั้นกรรมาชีพหรือชาวนาก็ตองการใหลูกได
เรียนหนังสือ  ทั้ง ๆ ที่ไมแนใจวาจะมีอาชีพเมื่อใด  ความพรอมในเชิงอนาคตของ
ตลาดอาชีพยังไมคอยดี  แตเขาก็พยายามเรียนกัน  เรียนจบแลวยังไมมีอาชีพก็
เรียนวิชาชีพอ่ืนเสริมไปกอน วัฒนธรรมการสงเสริมใหไดเรียนรูอยูในสายเลือด  ถึง
แมวาประเทศอยูในภาวะสงครามตลอดต้ังแตป พ.ศ. 2508  แตเขามีความพยายามมาก
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จะเห็นไดวาตอมาอีก 9 ปไดสงเด็กเขาแขงขันโอลิมปกวิชาการในป พ.ศ. 2517  ผล
ปรากฏวาชนะไดเหรียญทองในป พ.ศ. 2517 และไดมาโดยตลอด  คณะผูวิจัยไดไป
เก็บขอมูลโรงเรียนแหงหน่ึงเปนโรงเรียนช้ันดี  ในหองเรียนพบวามีอุปกรณความพรอม
ของหองแล็ปไมเกนิโรงเรียนอํ าเภอระดับกลาง ๆ ในประเทศไทย  บางโรงเรียนของ
เราเหนือกวาเขามาก  แตเขาก็สามารถพยายามที่จะกาวไปสูการแขงขันโอลิมปกใน
วิทยาศาสตรสาขาอื่น ๆ ตอไปดวย  โดยกาวไปในลักษณะที่อาศัยความคิดที่ลุมลึก
กวาการมุงใชวัสดุอุปกรณ  ในเรื่องอาคารสถานที่กํ าลังพัฒนาเพื่อปรับปรุงของเกาให
เปนหองเรียนที่ดีข้ึน  โรงเรียนใดที่อยูในพื้นที่ของฝรั่งเศสเดิมที่เขามีโรงเรียนก็
คอนขางจะมีความพรอมมากข้ึน  แตโรงเรียนใดท่ีอยูในสวนของเวียดนามเอง โดยเฉพาะ
เวียดนามเหนือยังไมพรอมเทาใดนัก  แตคนใฝรูใฝเรียน  มีการใชจักรยานมาก  ซึ่งจะมี
ภาวะจักรยานติดมากกวารถติด  เวลาเด็กเลิกจากโรงเรียนเปนพันจะขี่จักรยานแทบ
ทุกคน  ขนาดของหองเรียนไมใหญโตเทากับของเรา  หองเด็กเกงมีประมาณ 32 คน
น่ังสอบชนกัน  โตะเล็ก ๆ แคบ ๆ   ขนาดหองกวางประมาณ 4 เมตร ยาว 6 เมตร
ครูไมมีที่ยืนเขาก็ทํ าแทนสูงประมาณหนึ่งศอกใหครูไดยืนสอนติดกระดานดํ า  หาง
ประมาณ 50 เซนติเมตร  เปนความลํ าบากแตเขาก็มุงมั่นที่จะเรียน

อีกสวนหน่ึงท่ีนาสังเกตคือ เด็กเวียดนามถึงแมจะไดรับโอกาสในการเขาแขงขัน
หรือเรียนในโรงเรียนเกงก็ตาม ภายในโรงเรียนเกงมณฑลละ 2 โรง  เปนโรงเรียน
ของมหาวิทยาลัย 1 โรง  เปนโรงเรียนของรัฐ 1 โรง  จัดกลุมเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษหองละ 30 คน  หรือไมเกิน 30 คน  กับเด็กเกงในโรงเรียนเกงแตวาไมถึงขั้น
พิเศษหองหน่ึงประมาณ 45-50 ในบางโรง  เพราะฉะน้ันหองเกงหมายความถึงเด็กตอง
มีความสามารถมาก  แตถาความสามารถไมถึงเกณฑก็มาเรียนในโรงเรียนเกงแตอยู
หองเรียนปกติ  ซ่ึงเปนสภาพการยอมรับท่ีคอนขางจะสบายใจในเชิงการบริหารจัดการ

สิ่งที่สังเกตเห็นอีกประการหนึ่ง คือ เวียดนามไมมีตัวอักษรของตนเอง  จะใช
ตัวอักษรที่เปนภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส  มีวรรณยุกตเปน 6 เสียง  ฟงคลายคลึงกับ
วรรณยุกตไทย  แตมีเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง  สวนการเขียนจะเขียนเปนภาษาอังกฤษ  แต
ออกเสียงเปนเวียดนาม  จะมีตัวเฉียง  หมวกรองใตรองบน  ฉะน้ันเขาดูจะดอยกวาเรา
คือไมมีภาษาและตัวหนังสือของตนเอง  แตมียุทธศาสตรการพัฒนาคน คือมีการแขงขัน
เพื่อใหเด็กประสบผลสํ าเร็จ  และสืบทอดจากประวัติศาสตรดังเชนในสมัยกรุงธนบุรี
เม่ือคร้ังองคเชียงสือ  องคเชียงซุน ไดเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  แลวก็กลับไปใน
สมัยรัชกาลที่ 1  ก็ไปสืบทอดอาณาจักรเปนราชวงศ  คือลูกขององคเชียงสือไปเปน
กษัตริยระดับมหาราชในราชวงศของเวียดนามที่เมืองเว  นับเปนการสรางประเทศ
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เปนตน แตอีกมุมมองหน่ึงเวียดนามยังมีความเช่ือถือในลัทธิตาง ๆ อยูมาก  ในขณะ-
เดียวกันยังคงมีมิจฉาชีพอยูเชนกัน สิ่งหนึ่งที่นาชื่นชมคือ เขาตอนรับเราแบบงาย ๆ
โดยเตรียมนํ้ าขวดเล็กสี่เหลี่ยม  แกวใบหนึ่งครอบไวบนจานรอง  เพียงเทานั้นจริง ๆ
เปนวัฒนธรรมการประหยัดท่ีชัดเจน  เวียดนามจึงมีท้ังมุมเดนและมุมดอย  สังคมท่ีเรา
เห็น  โรงเรียนที่เราไปดูในเชิงวัตถุจึงนับวาไทยยังเหนือกวาเขามาก แตเราดูเหมือนสู
เขาไมไดในเรื่องความมุงมั่น  เราตองสรางความใฝรูใฝเรียนใหเด็กไทย และมีการจัด
ระบบใหมที่ตองเอาใจใสดูแลใหมากข้ึนย่ิงกวาเดิม
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รายงานผลการสัมมนา เรื่อง “เหตุใดเวียดนามจึงประสบผลสํ าเร็จ
ดานวิทยาศาสตรศึกษา ? ”

การอภิปรายและขอเสนอแนะ

นายธรรมเกียรติ  กันอริ
หากพิจารณาในแงบริบทระหวางไทยกับเวียดนามในดานวิทยาศาสตรศึกษา 

มีปญหาความแตกตางกัน จึงขอต้ังเปนขอสังเกต ดังน้ี
1) เวียดนามมีความรักชาติสูง เนือ่งจากสังคมตองเผชิญกับภาวะสงครามยาว

นาน มีการปกครองระบอบสังคมนิยมโดยมีพรรคคอมมิวนิสตชี้นํ า มีหลักการเรื่อง
สังคมหรือสวนรวมตองมากอนเรื่องสวนตัว ดังนั้นเรื่องความรักชาติจึงเปนความคิดชี้
นํ า “ เรียนเพื่อรับใชชาติ ” ซ่ึงแตกตางกับไทยท่ี “ เรียนเพื่อสนองตอบความตองการ
ตนเอง ”  จึงเรียนก็ไดไมเรียนก็ได จึงไมคอยมีจิตใจเพื่อสวนรวม ขอยกตัวอยาง เชน
เมื่อตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณขึ้นมา  เด็กจากโรงเรียนตางๆ ตองการจะไปสอบ
เขาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  แตโรงเรียนเดิมเสียดายเด็กเกงของตนจึงบอกเด็กวา
ถาสอบไมติดไมตองกลับมาเรียนโรงเรียนเดิม แทนที่จะเห็นวา การแขงขันเปนการ
เปดโอกาสใหเด็กไปทดลองวิชาความรู อันเปนการสงเสริมใหพัฒนาดีขึ้น และหาก
เด็กพลาดหรือสอบไมไดก็ยินดีจะรับกลับ ซึ่งการทะนุถนอมนํ้ าใจหรือจิตใจเชนวานี้
บานเรายังไมมี ยังตางคนตางคิดแตเรื่องสวนตัว ในเร่ืองรักชาติ สังคมไทยจึงสะทอน
ออกมาในรูปธรรมทํ านองเดียวกันกับกรณีดังกลาว

2) เรือ่งการพ่ึงตนเองของสังคมเวียดนามมีสูงมาก ชาวพรรคคอมมิวนิสตสอน
ใหคนรูจักพึ่งตนเองเปนดานหลักกอนเรื่องความทรหดอดทน โดยมีนโยบายของชาติ
ที่เปนเอกภาพและมีความตอเนื่อง ไมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย รวมทั้งรัฐมนตรีไม
ใชนักธุรกิจการเมืองแบบไทย ไมมีเร่ืองการขายตํ าแหนงหรือขายสินคา ซึ่งนับเปนขอ
ดีของเวียดนามขณะน้ี

3) การเชื่อมโยงเรื่องวิทยาศาสตรศึกษากับวินัยทางการศึกษาของไทย จะจัด
การอยางไร เนื่องจากยังมีความขัดแยงกัน ทั้งในเรื่องสวนตัวและสวนรวม จึงขอต้ัง
ขอสังเกตวาจะตองมีศีลธรรมใหมของการอยูรวมกันในโลกปจจุบัน หรือความพอดี
เพ่ือการอยูรวมกัน อยางไรก็ตาม เรื่องสวนตัวสวนรวม หากใครจะเอาเปรียบกันมาก
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เกินไป การอยูรวมกันโดยรวมก็คงจะอยูไมได แตภาวะนั้นอยูที่ใดคงขึ้นอยูกับเหตุ
ปจจัย ซึ่งคงจะตอบไมไดวาแทจริงควรเปนอยางไร

4) ส่ิงท่ีสังคมไทยกลัว คือ ความขัดแยง แตความขัดแยงเปนกฎธรรมชาติ
เปนเอกภาพของดานตรงขามที่สามารถไปดวยกันได กลาวคือ เสรีภาพกับวินัย หาก
ตองการมีเสรีภาพเดินขามถนนโดยปลอดภัยจากรถยนต ก็จะตองมีวินัยดานการ
จราจร ซึ่งมีความสัมพันธกัน ดังน้ัน ความขัดแยงที่จะประทุเปนวิกฤตสังคมไทยจึงไม
นากลัวเทากับการจัดการปญหาความขัดแยง ซึ่งเปนเรื่องการบริหารจัดการ บางคร้ัง
เร่ืองหน่ึงๆ จัดการแลวอาจจบตรงนั้น หรืออาจขยายผลความขัดแยงไปสูเร่ืองอ่ืนอีก
ดังเชนเรื่องการกระจายอํ านาจการศึกษายอมมีผลกระทบตอการจัดการวิทยาศาสตร
ศึกษา หรือประเด็นที่ครูอาจารยเรียกรองไมยอมโอนไปสูองคการบริหารสวนตํ าบล
(อบต.) ซึ่งโดยแทจริงแลวเปนการจัดการดวยวิธีการใชวัฒนธรรมระบบราชการหรือ
ไม ที่บังคับใหโอนทั้งหมดทั่วประเทศ โดยมิไดดูความพรอมของแตละฝาย การจัด
การปญหาความขัดแยงจึงควรจะเปนเรื่องของความจริงใจที่ยึดผลประโยชนสวนรวม
เปนตัวตั้ง จึงจะอยูรวมกันไดโดยไมมีความระแวงเคลือบแคลงกัน

5) เรื่องวัฒนธรรมองคกร ตองยอมรับวาระบบพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามมี
วัฒนธรรมการวิจารณ โดยแยกเปน 2 ลักษณะคือ การวิจารณทาทีตอสหายกับทาที
ตอศัตรู สํ าหรับทาทีตอศัตรูนั้น เวียดนามจะไมมองใครเปนศัตรูงายนัก แตตอสหาย
เปนการวิจารณเพื่อรักษาคนไข วิจารณดวยความถนอมรัก แตคนไทยไมคุนเคยตอ
การวิจารณ ถูกโจมตีนิดเดียวโกรธกันจนตาย  เพราะฉะนั้นเราตองสงเสริมการกลา
วิจารณ และนอมรับการวิจารณ เน่ืองจากจะเปนภาพสะทอนปญหาของตนเอง เปน
การปรับปรุงตนเองใหดีข้ึนและปรับปรุงองคกร สิ่งเหลานี้จะชวยในเรื่องการจัดการ
ศึกษาและการจัดวิทยาศาสตรศึกษาไดเชนกัน

นายเฉลิมพงศ  วรวรรโณทัย
ตอนที่ผมเรียนมีปญหาวาที่โรงเรียนเพื่อนยังไมรูวาเรียนไปเพื่ออะไร  เขาก็

ถามวาเรียนวิชานี้ทํ าอะไรได  ผมอยากชี้ใหเห็นวาควรเนนถึงเรื่องจุดประสงคของการ
เรียนรูใหเด็กไดรูดวยวาเรียนไปแลวเอาไปใชทํ าอะไรได  เขาจะไดรูสึกอยากเรียน
หรือสนใจเรียนมากขึ้น  ที่โรงเรียนถาเรียนคณิตศาสตรหรือภาษาไทย  อาจารยก็จะ
แจกจุดประสงคการเรียนรูมาใบหนึ่ง  ใหนักเรียนมาแปะใสสมุดไว  แตไมเคยชี้แจง
เลยวามันจะมีประโยชนอยางไร  พอนักเรียนแปะใสสมุดแลวก็ไมเคยมาดูอีกเลย
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การที่จะเรียนดีวิชาใดวิชาหนึ่ง  ผมรูสึกวาความชอบในวิชานั้นมีสวนสํ าคัญ
มาก  โดยเฉพาะอาจารยที่สอนในวิชานั้นมีสวนที่จะทํ าใหนักเรียนชอบหรือไมชอบ
ดวย  เพราะเคยมีคนเลาใหฟงวารุนนองตอน ม.1-ม.2 นองเขาเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ไดดีมาก  แตพอ ม.3 อาจารยสอนไมดีเทาที่ควรทํ าใหนองเขาไมชอบวิชานั้นทํ าให
คะแนนออกมาไมดี

นายผนวกเดช  สุวรรณทัต
ในความเห็นของผมก็คงเปนความเห็นของนักเรียนคนหนึ่ง  คงไมใชภาพรวม

ภาพกวางอะไร  แตผมคิดวาท่ีคุยกันวันน้ีผมมองวาการจัดการสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษไมใชแคการสรางโครงการใหญ ๆ ข้ึนมาสักโครงการหน่ึง  เชนโอลิมปกวิชาการ
ซึ่งเปนโครงการระดับชาติ แลวควานหานักเรียนที่เกงอยูแลวใหสมัครสอบคัดเลือก
เขามาในโครงการแลวก็ติว ๆ ไป  คือการทํ าอยางนี้ดีแตไมใชเพียงแคนี้ที่จะตองทํ า
สิ่งที่ตองทํ ามากกวานั้นก็คือวาจะตองสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษในระดับพืน้ฐาน
ท่ัวประเทศ  ใหเขามีความสามารถในระดับหน่ึงอาจจะไมตองถึงกับเกงระดับนานาชาติ
แตควรจะนํ าความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจํ าวนัของเขาได  เพราะการควานหา
เพชรจากตมเปนการยากที่จะเจอ คงไมนาจะเจอดวยซ้ํ า แตถาเราควานหาเพชรจาก
ตมและในขณะเดียวกันเราก็พัฒนาตมใหเปนดินที่อุดมสมบูรณ  เติมปุยเติมอะไรเขา
ไป  เราควานเขาไปในตมเราอาจไมเจอเพชร  แตเราก็อาจจะเจอสิ่งมีชีวิตตาง ๆ เชน
พืช  สัตว  ซึ่งอาจมีคาสามารถนํ าไปขายและนํ าเงินไปซ้ือเพชรไดเหมือนกัน  อาจจะ
ไมถึงข้ันเลิศเลอขนาดเพชร  แตก็เปนสิ่งที่เราสามารถนํ าไปใชประโยชนไดเชนกัน
และจากประสบการณท่ีผมไดรับจากคายคอมพิวเตอรโอลิมปก  ผมอยูคายคอมพิวเตอร
โอลิมปกมาตั้งแต ม.3 คือเขาแลวตกรอบ  ม.4 ม. 5 มาอีก  ตอนน้ีอยู ม.6 แลว  ก็ทํ า
ใหเห็นตั้งแตเปนรุนนองเกือบจะออนที่สุดในคาย  ตอนนี้เกือบจะเกงที่สุดในคาย  ทํ า
ใหเห็นวานักเรียนในคายคอมพิวเตอรโอลิมปกโดยเฉพาะรอบแรก 25 คนที่ควานมา
จากทั่วประเทศ  ถาพูดตรงความสามารถโดยภาพรวมของเด็กใหมยังนอยมาก   ถา
เทียบกับระดับที่จะไปแขงขันระดับนานาชาติโอลิมปกวิชาการได  แตพอเขาเขาคาย
ไปไดคร่ึงเดือน  เด็กใหมเดิมที่ดูเหมือนไมรูอะไรเลยในขณะนั้นพัฒนาความสามารถ
ของตัวเองขึ้นเร็วมาก  แสดงวานักเรียนเหลานี้มีความพรอมในตัวเองที่จะเรียนรูวิชา
ท่ีอาจารยมหาวิทยาลัยเอาวิชาในมหาวิทยาลัยช้ันป 2 มาสอน นักเรียนเหลานี้เรียนรู
ได  แตในขณะที่อยูในโรงเรียนไมมีโอกาสไดเรียน  และที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยก็คือ
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วามิใชเพียงแคนักเรียน 25 คนที่อยูในคายคอมพิวเตอรโอลิมปกที่จะมีความสามารถ
พรอมที่จะเรียนรูแตไมไดมีโอกาสเรียนรูเทานั้น  ผมวายังมีนักเรียนอีกทั่วประเทศ
ไทยก่ีลานคนท่ีอยูในสภาพเชนน้ัน ผมคิดวาการสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรควรลงไปในระดับโรงเรียนเลยดวยซํ้ า  ใหเปนสวนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน  แตอาจพบปญหาคือครูไมพอสอน ครูที่เกงมากที่จะสอน
เด็กเหลานี้อาจมีไมพอ  น่ันก็เปนปญหาท่ีตองพยายามแกตอไป  แตที่ผมอยากเสนอ
ก็คือผมเขาโครงการคอมพิวเตอรโอลิมปกมาไดตอนที่ผมเขามาเรียนในโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย  ไมมีอาจารยคอมพิวเตอรมาติวผม แตมีอาจารยคณิตศาสตรมาติว
ผม  อาจารยคอมพิวเตอรในโรงเรียนสวนกุหลาบจัดวาคอนขางมีนอย  คืออาจารย
เกงอาจารยของผมเกงผมกลายืนยันแตวาอาจารยมีงานเยอะมาก  มีงานสอนเยอะ
มาก  ตองดูแลนักเรียนหลายรอยคน  แตคนที่ติวผมมาคือรุนพี่  ดังน้ันการท่ีใหรุนพ่ี
ติวนอง ผมวาเปนระบบที่สํ าคญัมาก  นอกจากวิชาการแลวรุนนองยังจะไดความคิด
และคานิยมที่จะเสียสละและทํ าเพ่ือรุนนองตอไป  รุนนองที่ไดรับการติวจากรุนพี่ก็รู
สึกวาอยากจะติวใหกับรุนนองตอไป  เปนคานิยมที่ทํ าใหคนเราไมไดมองแคตัวเอง
ไมไดอยากจะพัฒนาแตตัวเอง  แตอยากจะพัฒนาภาพรวมคนอื่นใหเกงตามไปดวย
จะทํ าใหเกิดความผูกพันในโรงเรียนและในสังคมดวย

นายวิทวัชร  โฆษิตวัฒนฤกษ   
ผมขอเสนอ 2 ประเด็น คือ
1) ผมเปนนักเรียนตางจังหวัดสอบเขาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยตอนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน เมื่อ 2-3 ปที่แลวผมกลับบานเจอเพื่อนผมคนหนึ่งซึ่งตอนอยู
ประถมศึกษาเขาเรียนดีพอสมควร และเขาก็ตอที่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่นั่น เขาบอก
วาที่โรงเรียนมีหองเรียนอยู 4 หอง เปนการเรียนแบบแยกหอง  หอง 1 เปนหองของ
เด็กเกง  หอง 4 เปนหองเด็กออน  เขาอยูหอง 2 ซ่ึงเขาบอกวาจริง ๆ แลวหอง 2 เรียนดี
กวาหอง 1 อีก  นักเรียนหองหน่ึงคือพอแมฝากมา  อยากใหลูกเรียนในหองเด็กเกง

2) ขอฝากเร่ืองของการทํ าการทดลองวิทยาศาสตร  ฟสิกส  เกี่ยวกับการทํ า
การทดลองในหองเรียนเปนการทํ าตามหนังสือเรียน  เวลาผมเรียนปฏิบัติการทดลอง
อาจารยจะใหจับกลุมและใหกระดาษมา 1 แผน  และบอกวาเปดหนังสือและทํ าตาม
1-4 เอาสารไปใสเขยา ๆ เห็นสีอะไรก็เขียน  เวลาสรุปผลการทดลองก็มีในหนังสืออีก
หนาหน่ึงก็ลอกตาม  แตเวลาไปสอบโอลิมปกจะไมเหมือนกันเปนการใหคิดมากกวา
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เชนใหอุปกรณมาและบอกวาจงพิสูจนสูตรนี้  ใหทํ าการทดลองและพิสูจน  ไมเหมือน
ในหองเรียนที่ใหวิธีทํ ามาเลย  แตโอลิมปกใหคิดวิธีทํ าเอง  วิธีการแกปญหาเอง

ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท  เกตุทัต
ขอขอบคุณนักเรียนโอลิมปกทั้ง 3 ทานที่ไดใหขอเสนอแนะที่ดีมาก ซ่ึงมีความ

สอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะผูวิจัย  ถาหากสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ ไดฟง
ขอเสนอแนะของทั้ง 3 ทาน พระองคทานคงพอพระทัยและสบายพระทัยมาก  เพราะ
ที่ไดทรงตั้งมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและการพัฒนาวิทยาศาสตรศึกษาใน
พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช-
นครินทร (สอวน.) ก็ดวยเหตุผลใหโอลิมปกวิชาการเปนตัวนํ า  สังคมไทยรับรูวา
โอลิมปกวิชาการไทยดอยกวาประเทศอื่น โดยความดอยมิใชเพราะนักเรียนไทย แต
ดอยเพราะระบบสนับสนุนและระบบตางๆ พระองคทานจึงใหทํ าหลักสูตรโอลิมปก
วิชาการเพ่ือสงเสริมเด็กที่มีสมองดี  และจะมีการขยายผลตอไปในที่ตางๆ อยาง
กวางขวางในอนาคต  ผมจึงเห็นวาเปาหมายการศึกษาจะตองชัดเจน  และรับทราบ
กันท่ัวไปท้ังครูทุกคน นักเรียนทุกคน รวมท้ังรัฐมนตรี แตมิใชทราบกันเฉพาะในแวดวง
นักวิชาการ หรือในส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเทานั้น

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะสํ าหรับประเทศไทย 11
ประการ ดังน้ี

1. การจัดการศึกษาสํ าหรับผูมีความสามารถพิเศษมิใชเปนการจัดการศึกษา
สํ าหรับชนช้ัน แตเปนการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
ใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพท่ีไดกํ าหนดไวในรัฐธรรมนูญ  และพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหงชาติ

2. การจัดการศึกษาสํ าหรับผูมีความสามารถพิเศษ เปนการสรางผูนํ าและขุม
กํ าลังทางวิชาการใหกับประเทศ  โดยเฉพาะตองปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม
ดวย สังคมตองลงทุนใหกับบุคคลเหลานี้มากเปนพิเศษในระยะตน แตผลงานที่บุคคล
เหลานี้จะสรางสรรคใหกับประเทศชาติตอไปในอนาคตจะมีมูลคามหาศาล

3. ในโลกแหงการแขงขันอยางเสรีในปจจุบัน ทางรอดของประเทศไทยคือ
การสรางผูนํ าและขุมกํ าลังทางวิชาการดานตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยี ในปริมาณเพียงพอที่จะทํ าการคนควาวิจัยองคความรูและ
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เทคโนโลยีตางๆ เพ่ือการพัฒนา  ลดการพ่ึงพาจากตางประเทศ  ทํ าใหประเทศ
สามารถพัฒนาอยางย่ังยืนอยูในสังคมโลกอยางมีศักด์ิศรีและทัดเทียมกัน

4. การพัฒนาผูนํ าและขุมกํ าลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตองพัฒนา
อยางสมดุล  โดยอยูบนฐานของความสามารถดานภาษา  วรรณคดีและประวัติศาสตร
เพียงพอท่ีจะสงผลตอการพัฒนาทักษะทางความคิด  วิเคราะห  ทํ าใหผูเรียนคิดไดอยาง
ลุมลึก  และเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารตลอดจนแสวงหาความรู

5. ในการจัดการศึกษาสํ าหรับผูมีความสามารถพิเศษจํ า เปนตองใช
ทรัพยากร หลักสูตร สื่อ ครู ฯลฯ ที่แตกตางไปจากการศึกษาทั่วไป โดยใหความรูแก
ผูปกครอง และตองเริ่มตั้งแตกอนปฏิสนธิ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ติดตอตอเนื่องไปจนถึงระดับอุดมศึกษา

6. การจัดการศึกษาสํ าหรับผูมีความสามารถพิเศษ ตองเริ่มตนจากการทํ าให
สังคมและบุคคลทุกฝาย ทั้งฝายการเมือง ขาราชการประจํ า พอแม ผูปกครอง
เขาใจเปาหมาย ความสํ าคัญและเห็นความจํ าเปนที่จะตองจัดการศึกษาสํ าหรับผูมี
ความสามารถพิเศษ คูขนานไปกับการจัดการศึกษาปกติทั่วไป

7. ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนใหความ
สามารถพิเศษเบงบาน มีความจํ าเปนนอยลง การสงเสริมพัฒนาผูที่มีความสามารถ
พิเศษในระดับนี้ นอกจากการจัดโปรแกรมเสริมและการจัดหองเรียนพิเศษแลว ยังคง
ตองมีโรงเรียนเฉพาะทางสํ าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่เกินกํ าลังของ
ทองถิ่นหรือจังหวัดจะรับมือได โรงเรียนเฉพาะทางจะเปนโรงเรียนที่รวมเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษระดับประเทศ     เพ่ือสงเสริมใหเขาไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ ท้ังน้ีจะตองมีการอบรมเพ่ือสรางจิตสํ านึกในความรับผิดชอบตอสังคม มีความ
ภูมิใจในความเปนไทยควบคูกันไปดวย

8. ขณะนี้ประเทศไทยยังขาดองคความรูและบุคลากรที่จะดํ าเนินการจัดการ
ศึกษาสํ าหรับผูมีความสามารถพิเศษอยางมาก จึงมีความจํ าเปนอยางเรงดวนท่ีจะ
ตองทุมเททรัพยากร เพ่ือพัฒนาบุคลากรและวิจัยและพัฒนาองคความรู ทั้งในดาน
ของการจัดกิจกรรมกระตุนใหความสามารถพิเศษเบงบาน   การพัฒนาเครื่องมือ
สรรหา การจัดโปรแกรมเสริม การจัดหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนการสอน
สํ าหรับผูมีความสามารถพิเศษในทุกระดับ

9. การดํ าเนินงานควรกํ าหนดเปนนโยบายใหทุกกลุมโรงเรียน ทุกอํ าเภอหรือ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัดไดมีการสรรหาผูมีความสามารถพิเศษ แลวจัด
โปรแกรมเสริมเพ่ือพัฒนาผูท่ีมีความสามารถพิเศษเหลาน้ัน  แลวสงตอเช่ือมโยงกับโรง
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เรียนวิทยาศาสตร  ตลอดไปจนถึงมหาวิทยาลัยถึงระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิต
ศึกษา  และระดับหลังปริญญาเอก   เพ่ือใหเปนนักวิจัยที่สามารถฝกนักวิจัย
อาจารยมหาวิทยาลัย และครูโรงเรียนวิทยาศาสตรรุนตอ ๆ ไปได  ควรมีการสรรหา
และใหรางวัลผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ระดับอํ าเภอ
หรือเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด และระดับประเทศ

10. ควรจัดใหมีหองเรียนพิเศษในระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนที่มี
ความพรอม อยางนอยอํ าเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 หองเรียน โดยรัฐใหการ
สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากร ตลอดจนหลักสูตรและสื่อสํ าหรับหองเรียนพิเศษ
เหลานี้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควรมีหองเรียนพิเศษอยางเพียงพอในทุก
จังหวัด  เพ่ือรองรับนักเรียนที่มีความสมารถพิเศษจากระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ใหไดเรียนอยูในหองเรียนพิเศษเหลานี้  และเช่ือมตอตลอดไปดังขอ 9

11. โรงเรียนวิทยาศาสตรที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแลว จํ าเปนจะตองได
รับการสนับสนุนเปนพิเศษ  ท้ังดานวิชาการและดานการเงิน  จากภาครัฐ  ภาคเอกชน
และพอแม ผูปกครอง  เพ่ือจะไดพัฒนาเด็กใหเต็มความสามารถและตองพัฒนาใหตอ
เนื่องตลอดไป  โรงเรียนนี้จะสามารถบรรลุจุดมุงหมายหรือไมข้ึนอยูกับปจจัยหลาย
ประการ ท่ีสํ าคัญไดแก กระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่ชัดเจน การจัดหลักสูตรที่ถูก
ตองเหมาะสมเชื่อมโยงกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดสรรทรัพยากรท้ังในดาน
งบประมาณ สถานที่ ตลอดจนการสรรหาครู อาจารย เพ่ือใหการสนับสนุนอยางเพียง
พอ โดยจะตองปลอดจากแรงกดดันในดานตาง ๆ เพื่อใหโรงเรียนวิทยาศาสตรมีอิสระ
ในการดํ าเนินงาน และประการสํ าคญัคือ คณะกรรมการบริหารและผูบริหารโรงเรียน
จะตองไดรับการสรรหาเปนพิเศษ  อีกท้ังตองเช่ือมตอกับมหาวิทยาลัย ตลอดไปตาม
ขอ 9 และ 10

ท้ังน้ีเปนขอเสนอดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ยังไมครอบคลุมถึงเทคโนโลยี
ศิลป  ศิลปศาสตร  หรือกีฬาซ่ึงเปนเร่ืองท่ีจะตองเรงดํ าเนินการดวย  จึงพรอมจะรับฟง
ความคิดเห็นจากที่ประชุมวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย หรือคิดวาควรจะเพิ่มเติมสิ่งใด

อยางไรก็ตาม โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใน
มาตรา 81 ไดกํ าหนดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ จึงไดมีการดํ าเนินการ
ในกระบวนการทางนิติบัญญัติจัดทํ าพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ข้ึน โดยใหกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายแมบทที่เชื่อมตอกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ศึกษาในรัฐธรรมนูญ เพื่อเปนฐานหลักในนโยบายแหงรัฐดานการศึกษา ศาสนา
ศิลปะและวัฒธรรมของประเทศ และเปนฐานหลักเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาของ
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ประเทศ การนํ าบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีไปสูการปฏิบัติอยางไดผลตอการ
ศึกษาจึงเปนสิ่งสํ าคัญ ถึงแมวาตามกฎหมายไดกํ าหนดไววา 3 ป สํ านักงานคณะ-
กรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) จะตองดํ าเนินการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งคิดวาคง
จะประมาณ 10-15 ป จึงจะสํ าเร็จได สกศ. จึงไดมีการจัดทํ าแผนการศึกษา ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการจัดทํ านโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม โดยกํ าหนดใหมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งใชเปนแนวทางในการจัดทํ าแผนปฏิบัติการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และใน
ระดับสถานศึกษา เพื่อใหมีการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่
สอดคลองกันท้ังประเทศตอไป

นายวิสุทธ์ิ  จิราธิยุต
ผมขอเรียนเสริมในฐานะที่เคยคิดจะไปลงทุนในเวียดนาม ดังน้ี
ความมุงมั่นความพยายามของคนเวียดนามไมวาจะยามสบายหรือไมสบายสูง

มาก สวนที่เปนเทคโนโลยีเขาไดจากรัสเซียและเยอรมนีตะวันออก  รัสเซียมีโควตาให
ประเทศเครือขายคอมมิวนิสตในอดีตสงไปเรียนในกลุมประเทศเเครือขายของเขาในอดีต
ปหน่ึงเปนหม่ืนคน    ทํ าใหพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญกาวหนา
สวนของโรงเรียนเขาใจวาโรงเรียนของเขาทั้งหมดปจจุบันเปนของรัฐ  บริหารโดย
กระทรวงและยังมีพรรคตั้งแตระดับชาติ-ทองถิ่นดูแล  เพราะฉะนั้นการคัดเลือกเด็ก
เขาทํ าไดโดยมีทิศทางท่ีชัดเจน ในเชิงการจัดการเขาจะโยกยายเด็กไปอยูที่ใดหรือ
อยางไรก็ได  แตในสังคมไทยถาเปนเด็กตางจังหวัด  หากไมมีสวนที่จะสนับสนุน ซึ่ง
ถาไดรับการคัดเลือกเขามาแลวมาอยูในโรงเรียนพิเศษ  จะใหเขามีความเปนอยูอยาง
ไร  เขาจะมีปญหาแรงกดดันทางดานสังคมหรือสวนตัวมาก  ตรงน้ันไมใชเร่ืองเรียน
อยางเดียว  แตเปนชีวิตความเปนอยูที่จะตองรวมพิจารณา

ในมุมมองของคนที่เปนพอแม  ผมอยากเรียนวาถาเราจะดูเด็กเกงก็อยูที่
ทักษะของคนที่เปนพอแมดวย  เชน ท่ีอาจารยอุษณียวาเด็ก 3 ขวบยังไมไดเขาโรง
เรียนเลย  พอแมรูไดอยางไรวาเด็กคนนี้เกง  พอแมไมมีทักษะไมมีความรูในการที่จะ
มองเห็นศักยภาพของเด็กซ่ึงเปนขอท่ี 1  คือประเมินไมเปน  ครูอาจารยตั้งแตระดับ
อนุบาลขึ้นมาเรื่อย ๆ สามารถที่จะมองเห็นหรือประเมินความสามารถของเด็กไดมาก
นอยแคไหน  หลังจากน้ันจะถนอมกลอมเล้ียงเขาอยางไรใหมีความสมดุลท้ังในแงของ
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สติปญญา  เร่ืองวุฒิภาวะดานตางๆ เชน   IQ EQ และ MQ จะสมดุลกันอยางไร ผม
ยกตัวอยางลูกผมอยูสาธิตจุฬาฯ  ก็มีโครงการเพ่ือเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ โรงเรียน
ประถมศึกษามีลักษณะเปน Enrichment program   คือใหไปเรียนพิเศษเพิ่มวันเสาร
ครึ่งวัน ระดับ ป.5 การคัดเลือก ป.4 โดยผูปกครองกรอกไปวาเห็นแววของลูกตัวเอง
อยางไร  ครูอาจารยเปนคนคัดเลือก (nominate) รวมกัน  แลวก็ไปเขาโปรแกรมกลุม
นี้มี 30 คนจากนักเรียนทั้งหมด 100 คน  ป.5 เสร็จ ป.6 ได พอขามไปโรงเรียนมัธยม
ศึกษาไมมีอะไรเลย  จึงไมมีความตอเนื่องในการสงเสริมสิ่งเหลานี้  ดังน้ันส่ิงท่ีชวยกัน
ไดในภาคเอกชน พอแม นักการศึกษา  คือเรื่องของการเปดโอกาสใหเด็กไปสูบริบท
หรือสภาพแวดลอม  เชนถาเรามีหองสมุด  พิพิธภัณฑตางๆ  มีอะไรที่เปนเครื่อง
กระตุน  โดยเฉพาะที่สํ าคญัท่ีผมมอง คือ อาจารยที่เปนฝายแนะแนวหรืออาจารยที่
มองเห็นศกัยภาพของเด็กไดชัด ๆ ใหเด็กมีโฟกัส  ไมอยางนั้นก็จะเปนอยางที่นอง
นักเรียนโอลิมปกเลาวาเรียนแลวไมเห็นวาจะเปนอยางไรจะนํ าไปใชอะไร  มองไมเห็น
ความเช่ือมโยงของส่ิงท่ีเรียนกับวิชาชีพท่ีเขาจะไป

อีกจุดหนึ่งที่เราโปรโมตเรื่องการแขงขันโอลิมปกวิชาการ  ผมอยากจะฝากไว
วาเปนสิ่งที่ดี  เพียงแตวาจะทํ าอยางไรใหเด็ก ๆ เกิดทัศนคติอยางที่ 3 คนนี้เปน  การ
ที่เขาแขงเขาจะไดหรือไมเขาไมหมดความพยายาม  ครั้งแรกเขาแยแตความพยายาม
ที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ   การแขงขันเพื่อการที่จะมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในขั้น
แรก  ขั้นตอไปจะทํ าอยางไรใหตัวเองดีข้ึน  มีพลังผลักดันภายในตัวเด็ก  เปนเรื่อง
ของกํ าลังใจและการสนับสนุนจากขางนอก  ตัวเด็กเองถาเขาไปแลวไปไมไดเพราะมี
อะไรมารั้งก็ไมประสบผลสํ าเร็จ  เพราะฉะนั้นสวนที่สนับสนุนจะมีหลายระดับทั้ง   พอ
แม  สังคม สิ่งแวดลอม  สื่อวันนี้ยังไมเอื้อเทาที่ควร  และไปครอบงํ าทัศตนคติเด็ก
จํ านวนมาก  ไมใชแตกลุมเด็กเกงถาเด็กเกงเขาใจเรื่องการแขงขัน  รูวาแขงเพ่ือไมใช
ใหฉันเดนคนเดียว  แตแขงเพ่ือยกระดับของท้ังกลุม ทั้งประเทศใหดีขึ้น  ท้ังระดับช้ัน
ใหดีข้ึน  เพราะเขาขยายความเกงไปกับคนขาง ๆ เขาได  ถาเขาเรียนในหองธรรมดา
หรือจะไปติวรุนนองหรือเพื่อน  ในการจัดลักษณะสังคมนี้โรงเรียนก็ตองมีกิจกรรม
เพื่อใหเขาสามารถไดขยายสิ่งที่เขาเรียนรูไปสูผูอื่นได

ตามขอเสนอแนะของคณะผูวิจัยในขอ 6 ที่เกี่ยวกับบริบท สวนหนึ่งที่มีปญหา
มากก็คือวา  ในเรื่องของการมีสวนรวม  ตัวพอแมผูปกครองในอดีตมีความรูสึกวานํ า
ลูกไปเขาโรงเรียนแลวก็หมดหนาที่  เพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ผมวา
ตองใชแรงผลักดันมาก  จะต้ังเปนเง่ือนไขธรรมดาคงไมได  แตตองมีกรรมวิธีที่จะ
ผลักดันอยางไรใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้น  นักการเมืองทานมาแลวก็ไป  แตทาน
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ท่ียังอยูในวงการศึกษาตองอยูตลอด  ทํ าอยางไรถึงจะดึงการมีสวนรวมอยางพอแม
เวียดนามที่ใหความสํ าคัญ  สนใจมาก เขาชวยผลักดันลูก  ในขณะที่บานเราดีกรียัง
ไมถึงขนาดน้ัน      ถึงแมจะมีหลายคนที่ทํ าอยูแลวจนถึงขนาดทํ า  home school
ตาง ๆ ไปแลวก็ตองฝากทานที่จะเปนคนจัดการวาในมุมของฝายอื่น ๆ นั้นบทบาท
หรือการกระทํ าอะไรที่จะทํ าใหเกิดผล

การพัฒนาสวนยอดหรือพัฒนาเด็กเกงผมวาเปนเรื่องที่ถูกตองแลว  เพราะวา
มักจะเปนตัวดึงความสนใจ  เปนตัวที่จะทาทายใหคนรุนตอ ๆ ไป หรือรอง ๆ อยู
เชนนอง ๆ เหลานี้อาจจะแค 1 เปอรเซ็นตแรกของประเทศ  แตอยางนอยท่ีสุดอีก 5-
10 เปอรเซ็นตก็ยังมีความพยายามมองเห็นวาเขาก็มีสิทธิที่จะเขามาตรงน้ีได  ใน
ขณะเดียวกันโรงเรียนอื่น ๆ ก็เหมือนกัน  ทุกโรงเรียนอาจจะไมสามารถทํ าใหเหมือน
สวนกุหลาบได  หลายโรงเรียนอาจเพ่ิงเร่ิมนับหน่ึง แตเขาเห็นตัวแบบ  เห็นรูปธรรมที่
ชัดเจนวาความสํ าเร็จหนาตาเปนอยางไร  วิธีการทํ าทํ าอยางไร  ผมคิดวาท้ังอาจารย
หรือนักเรียนพรอมท่ีจะขยายส่ิงท่ีรูอยูออกไปได  ถึงแมทรัพยากรมีจํ ากัด  ผูบริหารที่
เกงก็สามารถปรับเปล่ียนวิธีใหเหมาะสมกับทรัพยากรที่จํ ากัดนั้นไดโดยที่หลักใหญ
ไมเปล่ียน  ตรงนี้เปนตัวที่จํ าเปน  ถึงแมจะทํ าไดไมเหมือน  สรางตึกเหมือนไมได
แตแนวทางการสอน  วิธีการพัฒนาครูอาจารย  ตลอดจนนักเรียนสามารถเอาไปใชได
และเราใชสื่อเขามาชวยมาก ๆ  โดยเฉพาะสื่อทั้งหลายที่มาชวยหรือสนใจมาฟง  ก็
สามารถลงไปในรายละเอียดไดวาจะทํ าอยางไรใหเด็กสนใจ  ผมเชื่อวานอง ๆ ที่เริ่ม
เขามาสอบโอลิมปกหลายคนก็ยังไมไดคิดวาอนาคตตัวเองจะเปนอยางไร  แตที่มา
เรียน  สนใจ  หนึ่งเพราะความทาทายใชไหม  สองคือทาทายแลวทํ าไดมันเกิดความ
มันใชไหม  มันแลวมันไดอยูในแวดวงของคนท่ีใกล ๆ กัน  บางครั้งเราทํ าไดบางคร้ัง
เพ่ือนทํ าได  ตรงนี้เปนบรรยากาศของการแขงขันในเชิงสรางสรรค  ประเทศเรายังไม
เคยมีปรากฏการณในเรื่องของการผานสงครามหรือมีแรงกดดันทางชีวิตอยางมหันต  
แตสิ่งเหลานั้นกํ าลังจะมาคือความเปนหนี้อยางมหาศาล  จะเปนตัวกดดันใหเด็กไทย
มีความพยายามมากขึ้น  และผูบริหารของเราตองใชสติปญญามากขึ้นกวาเดิม

ดร. ประพัฒนพงศ  เสนาฤทธ์ิ
ผมเห็นดวยกับอาจารยอุษณียท่ีบอกวาอยาพยายามยัดเยียดส่ิงตางๆ เขาไป

ในหลักสูตร เพราะมีหลายอยางมากพอสมควรอยูแลว แตเราติดอยูที่วิธีการจัดการ
เมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนาม ท่ีมีการจัดการอยางตอเน่ือง มีระบบการสงตอตั้งแต
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ระดับประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย แตของไทยไมมีระบบการเชื่อมโยงสงตอกัน
รวมทั้งไมมีขอสอบมาตรฐาน ทํ าใหคุณภาพการศึกษาของไทยดอยลงไปจึงควรมี
นโยบายเพื่อใหโรงเรียน ครู มีหลักการหรือมาตรฐาน

ผมไดมีโอกาสไปดูงานที่โฮจิมินหที่โรงเรียนเลอ ฮอง ฟอง มีเคร่ืองมือทดลอง
แพงกวาไทยมาก และมีอาจารยมหาวิทยาลัยมาสอน ซ่ึงตางกับไทยท่ีไมมีท้ังสอง
อยาง ซึ่งคิดวาสภาพแวดลอมดังกลาวมีสวนสํ าคญัอยูมาก

ผมขอเสนอแนะคณะผูวิจัยวาใหเสนอผลการศึกษาในเชิงนโยบายที่เปนภาพ
รวม ลํ าดับความสํ าคัญมาตั้งแตพอแม โรงเรียน โดยเฉพาะพอแมถาไมมีระบบวิธีคิด
แบบวิทยาศาสตร สังคมไทยจะหวงัเพียงการสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียน 12 ป หรือ
16 ป คงไมได ผมคิดวาสิ่งที่จะผลักดันใหเกิดอยูในวิสัยที่จะทํ าได เพราะไทยมิได
ดอยไปกวาเวียดนาม จึงควรเขียนเปนนโยบายวาในโปรแกรมคนสวนใหญ (general
proram) ตองไมลืมใหโอกาสกับคนสวนใหญดวย (mass) ในขณะที่เราจะทํ ายอดใหดี
จึงไมควรลืมในระดับฐาน

ดร. มนัส  บุญประกอบ
ขออภิปรายเปนประเด็น ดังน้ี
ประเด็นท่ี 1 ทานประธานบอกวาไดมีโอกาสไปสัมภาษณพอแมเด็กนักเรียน

ทํ าใหผมนึกถึงวาผมเคยอานประวัตินักวิทยาศาสตรของโลก  นักดนตรีเอกของ
โลก  และผมไดไปสัมภาษณผูมีช่ือเสียงบางทาน เปนโครงการนํ ารอง ซึ่งอยาก
ทราบวาระหวางบานกับโรงเรียนใครมีอิทธิพลมากกวากัน  ที่ทํ าใหทานข้ึนมาอยู
ในตํ าแหนงที่มีช่ือเสียงปจจุบันได  และการอบรมเล้ียงดูตั้งแตเด็กวาพอแมใหทานมี
อิสระทางความคิดมากนอยแคไหนหรือมีวิธีการอยางไร  ซึ่งมีสวนผลักดัน  คํ าตอบ
ของบางทานบอกวามีสวนทํ าใหรักการอานมาก  ไมทราบวาเปนมากนอยแคไหน

ประเด็นที่ 2 ผมไมทราบวาครูเวียดนามมีชั่วโมงสอนมากนอยเพียงใด  มี
โอกาสไดใกลชิดกับเด็กมากนอยเพียงใด  เพราะครูในโรงเรียนไทยผมเคยเปนครู
วิทยาศาสตรมัธยม  มองวาครูนั้นมีกิจกรรมมากเหลือเกิน  เพราะเปนทั้งครูประจํ าช้ัน
และครูสอนวิทยาศาสตร  ผมทราบวาโรงเรียนบางแหงมีสอนลักษณะโอลิมปกวิชาการซึ่ง
สวนนี้นาจะเปนเรื่องที่ดี  ไมทราบวาในโรงเรียนอื่น ๆ มีลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นหรือไม
ถามีผมคิดวาจะเปนเครือขายสํ าคญัท่ีอาจจะชวยเร่ืองการคัดเลือกไมนอย
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ผมเห็นดวยกับขอเสนอที่ทานเขียนไว 11 ขอในทุกประการ  ขอเสนอแนะขอ
11 ผมไมแนใจวาขอความที่ทานพูดถึงวา  การจัดสรรทรัพยากรและรวมถึงการสรร
หาครูอาจารย  แตมา 2 บรรทัดลาง  ประการสํ าคัญคือคณะกรรมการบริหารและ
ผูบริหารโรงเรียนจะตองไดรับการสรรหาเปนพิเศษ  ตรงนี้ผมสะดุดนิดหนึ่ง  ผมเคย
ไดยินวาคนพูดไมนอยวาประเทศไทยมักจะใหความสํ าคัญกับผูบริหารมากกวาครู  
แตไมรูวาจริงหรือไม  แตสํ าหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร ผมคิดวาครูมีบทบาทสํ าคญัไม
นอย  เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการพัฒนาหลักสูตร  เรามักจะมองไปที่ครู  แลวเรื่องจริง
ก็มักเกิดขึ้นที่ครูเหมือนกัน  เชนการปฏิรูปหลักสูตรวิทยาศาสตรที่สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หลักสูตรเปลี่ยนแตครูไมเปลี่ยน  ที่จริงเรามีครู
ดี ๆ ไมนอย  เชน    ที่สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติทํ าโครงการครู
แหงชาติ  ครูตนแบบ  ครูเครือขาย   เปนไปไดไหมที่การสรรหาครูจํ าเปนตองสรรหา
เปนพิเศษเหมือนกัน

รองศาสตราจารย ประภาภัทร  นิยม
ดิฉันคิดวาบริบทของเวียดนามตางกับไทยมาก แตระหวางฟงก็พยายามมอง

หาวาแลวตกลงเวียดนามเรียนวิทยาศาสตรกันอยางไร  แตยังไมคอยไดคํ าตอบ  จึง
อยากจะโฟกัสวาทางเวียดนามอาจนํ าเสนอในแงของการแขงโอลิมปก แตวาก็มีบาง
ทานพูดวาเหตุที่เขาชนะอาจจะเพราะเขาคิดเกง  เพราะเขามีเครื่องมือในการคิดดีคือ
ภาษาเปนกลไกสํ าคัญ  และบางทานนํ าเสนอวาไมเห็นหองทดลองเขาฟูฟาเทาไร
คิดวาในเรื่องพื้นฐานเขาอาจจะดีมาก  ทํ าใหเขาแสดงออกมาในแงการแขงโอลิมปก
ดิฉันคิดวาเปนเวทีที่ไมเพียงแตบงบอกทางวิชาการ  แตคอนขางเปนสถานภาพของ
ประเทศในโลกที่ใครไดไปถึงตรงนั้นก็จะเปนที่ยอมรับ  เพราะฉะนั้นเวียดนามก็ตอง
พยายามในจุดนี้มากเพราะเขากํ าลังสรางประเทศ    ในการเรียนวิทยาศาสตรเรียน
อยางไร ดิฉันคิดวาตรงนี้ก็เปนเรื่องสํ าคัญ  เมื่อฟงนักเรียนโอลิมปก 3 คนแลวเขาใจ
วาเขามีอยูจุดหนึ่งคือ เขารูวาเขาเรียนไปทํ าไม เขารูสนใจสิ่งนี้แลวเอาไปทํ าอะไรได
เทาท่ีผานมาดิฉันมีครูวิทยาศาสตรในโรงเรียนก็พยายามใหเขาระบุใหไดวาเขาสอน
เคมี ชีววิทยา ฟสิกสไปทํ าไม  ซ่ึงภาพรวมมันไมคอยออก  ทํ าใหผูเรียนนึกวาการ
เรียนวิทยาศาสตรคือการเรียนที่ไมปกติ ผูเรียนวิทยาศาสตรที่เกงตองเปนคนไมปกติ
เหมือนกัน  ตรงนี้จึงเปนคานิยมที่คนเรียนเกงพิเศษเทานั้นที่จะเรียนวิทยาศาสตรได
ซ่ึงจริง ๆ แลวไมนาเปนเชนนั้น  การมีระบบคิดที่ปกติเปนเรื่องสํ าคัญที่จะนํ าไปสูการ
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เรียนที่ดี  ดิฉันก็ลองถามครูสอนวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลายวาสอนอะไร  เขา
ก็สอนรายละเอียดสิ่งมีชีวิตนี่แหละ  ตั้งแตสิ่งมีชีวิตที่มองไมเห็นจนถึงพืช สัตวใหญ
นักเรียนเขารูแลวเขาเอาไปทํ าอะไร  นักเรียนรูแลวเขาใจตัวเองอยางไร เขาใจสิ่งอื่น
อยางไร  เขาก็งงบอกไมถูก  เขาบอกเขาสอนสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศ  ดิฉันใหลอง
ยกตัวอยางวาส่ิงท่ีนักเรียนเรียนเก่ียวของอยางไร  ดิฉันก็ยกตัวอยางเร่ืองกลวยไม
เขาจะรูหรือไมวาเมล็ดของกลวยไมท่ีจะโตไดตองอาศัยเช้ือราบางชนิด  ซึ่งจะใหสาร
เคมีบางอยางกับผิวของเปลือกตนไมบางชนิด  แลวเปนอาหารสํ าหรับกลวยไมจึงงอก
และโตได  ดังนั้นการสอนวิทยาศาสตรที่ผานมาแยกสวนมากเหลือเกิน  และในหลัก
สูตรเองคอนขางจะเปนการเรียนที่แยกสวนมากเกินไปจนหาที่มาและที่ไปไมถูก  ทํ า
ใหความคิดของผูเรียนหวนและดวน  จึงไมงอกเงยไมสามารถสรางความงอกงามทาง
วิชาการไดโดยผูเรียนเอง  เพราะฉะนั้นเราเลยปรับวิธีการเรียนในลักษณะที่วานาจะ
เขาใจที่มาที่ไปใหมากขึ้น  วาเก่ียวของกับเราอยางไร เรานํ าไปใชทํ าอะไรได
ลักษณะอยางน้ีสามารถเรียนลึกได  เปนความลึกขึ้นซึ่งเด็กมัธยมเรียนได  ความ
พรอมของนักเรียนมีสูงมากขึ้นอยูกับวิธีการจัดของเราตางหากวาเราจะใหเขาเรียนลึก
และกวางขวางเช่ือมโยงกับโลกไดอยางไร  ตรงนี้อาจเปนจุดแข็งของการเรียนวิทยา
ศาสตรก็ได  เรามีภูมิปญญาไทยเรื่องนี้มาก

นางสาววิลาวัณย  วรินทรรักษ
ขอพูดในฐานะส่ือ  ที่ทานบอกวาสื่อบานเราคอนขางจะเปนลักษณะของการ

เสพหรือมอมเมา  ถาเทียบกับท่ีเวียดนามวาเขาจะปลูกฝงในเร่ืองของการคิดมากกวา
ที่จะเสพเพื่อความสนุกอยางเดียว  อันน้ีตองมองเปนเร่ืองของการตลาดดวย  ถาเรา
เนนสนับสนุนเรื่องการศึกษาสื่อทั้งวิทยุ  หนังสือพิมพ  หรือโทรทัศนดวย  คือถาเนน
เรื่องการศึกษา  ในแงของรายได  หรือเร่ืองของการส่ืออยางมีคุณภาพเร่ืองการศึกษา
การตลาดจะตองสงเสริมกันมากนอยแคไหนในท้ังองคกรการศึกษาท้ังภาครัฐ เอกชน
ดวย  ซึ่งจะกระทบถึงตรงนี้ดวย

ถึงแมวาจะเปนเรื่องของความรูแตก็ยังเนนในเรื่องของการทองจํ ามากกวาที่จะ
กอใหเกิดความคิด  ก็ตองมองยอนไปวาส่ือก็มาจากชอง 3, 5, 7, 9  ซ่ึงเปนส่ือท่ีอยู
ในกํ ามอืของรัฐ  ก็ตองมองวาเปนเรื่องที่กระทบถึงการเมืองอีกที  วารัฐไดสงเสริม
เร่ืองการศึกษาอยางไรผานโดยส่ือทีวี  ในยุคที่เราจะปฏิรูปการศึกษาเปนไปไดหรือไม
ท่ีเราจะมีการรางกฎหมายข้ึนมาวาส่ือหรือผูท่ีจะผลิตรายการโดยซื้อเวลาผานโทรทัศน  
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นาจะมีการสงรูปแบบรายการวารายการบันเทิงก็ควรเปนบันเทิงที่กอใหเกิดการคิด
วิเคราะหไดดวย  เชนวาคนนี้เลิกกับคนนั้น  ทํ าไมเขาถึงเลิกกันชี้ใหเห็นในแงที่วามี
เร่ืองของคุณธรรมศีลธรรม  เรื่องของการอยูรวมกันมาวิเคราะหวาทํ าไมดาราชอบ
เปลี่ยนแฟนบอยก็เปนขาว  นาจะมีการคิดมากกวานั้น  และการตอบปญหาทาง
โทรทัศน เชน การตอบปญหาเร่ืองการทองจํ าเน้ือหาก็อาจจะมีแงคิด  กอนท่ีจะซ้ือเวลา
รัฐนาจะมีการพิจารณาตรงน้ี  รัฐเองอาจจะมองในแงของรายไดมากเกินไปหรือเปลา
รัฐควรสงเสริมดวย  เพราะสื่อ 3, 5, 7, 9 ก็อยูในกํ ามอืของรัฐท้ังน้ัน

นายสมชาย  อัศวนุภาพ
จากเอกสารขอเสนอแนะทั้ง 11 ขอ  โดยเฉพาะในสวนแรก ๆ  ผมไมแนใจวา

การทํ าเชนนี้จะคุมหรือไม  เพราะวาสวนใหญการตั้งสถาบันขึ้นมามักจะมุงไปที่งบ-
ประมาณ และตั้งขึ้นมาก็จะหางบประมาณในการที่จะซื้อเครื่องไมเครื่องมือ  หรือสราง
ตึกขึ้นใหมันแข็งแรงใหญโต  อันนี้เปนขอนาคิดวามันจะกอใหเกิดผลเชนนั้นหรือเปลา
อีกอยางหนึ่งผมคิดถึงเรื่องวาคนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู  ไมใชมีคนกลุม
ใดกลุมหนึ่งที่สามารถเรียนรูได  คนที่จะเห็นไดวาแมแตนักเรียนที่เรียนเกง  บางคนท่ี
เขามาเดิมเขาเรียนไมเกง  ซึ่งผมก็ไมทราบวาจะรูไดอยางไรวาเด็กคนนี้ตอไปจะ
กลายเปนเด็กเรียนเกงขึ้นมา  หรือวาจับผลัดจับผลูข้ึนมาไดอยางไร  แตถาหากเรามี
การคัดเลือกคนท่ีมีความสามารถ  จะเปนไปไดไหมวาคนท่ีมีความสามารถจริง ๆ จะถูก
จับกลุมระหวางทางเหมือนกับเปนฐานรอง  เหมือนคนกลุมใดกลุมหนึ่งถาถูกคัดเลือก
มาตั้งแตชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา  และสนับสนุนจนถึงระดับปริญญาเอกหรือ
ระดับสูงสุดของประเทศ  โดยที่อาจจะไมมีคนอื่นสอดแทรกเขามาได  จึงเปนขอท่ีตอง
ระวัง  ซึ่งผมก็ไมทราบวาจะแกไข อยางไร  ปองกันตรงนี้ไดหรือไมใน 11 ขอน้ี  และ
ก็ยังเนนอีกอยางหนึ่งวาคนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู  และถาชวงหนึ่งที่เขา
ยังไมมีโอกาส  ยังไมไดเห็น  หรือจับทํ าสิง่ใดส่ิงหน่ึง  เขาอาจจะไมรูเลยวาเขามีความ
รูความสามารถ  มีพรสวรรคในดานนั้นก็ได  เพราะฉะนั้นเราจะทํ าอยางไรท่ีจะคนพบ
คนที่มีความรูความสามารถ  ที่จะเปนอัจฉริยะได  ผมเคยไดยินวาในอเมริกาเองเคยมี
การตั้งสถาบันที่จะสรางคนใหเปนอัจฉริยะขึ้นมาเขาสามารถสรางคนปญญาออน  คือ
ถูกหมอลงความเห็นมาแลววาปญญาออนแน ๆ แมตองออกจากงานเพ่ือมาดูแลลูก
โดยเฉพาะ  แลวมาเขาโครงการจนเด็กคนน้ักลายเปนเด็กท่ีมีความรูความสามารถสูง
กวาเด็กปกติอยางมหาศาล  ดังนั้นลักษณะเชนนี้หนวยงานหรือสถาบันที่จะตั้งขึ้นมา
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สรางคนใหมีความรูความสามารถ  โดยเฉพาะเพื่อใหเต็มศักยภาพนั้นจะเปนลักษณะ
อยางไร  ทํ าไมจึงไมกระจายไปใหทั่วถึง แทนที่จะดึงใหกระจุก คือกระจายใหเปน
ลักษณะที่วาตัวที่แปรออกจากสถาบันที่เปนโครงสรางแข็ง ๆ  เปลี่ยนมาเปนรูปแบบ
จัดรูปแบบ  จัดเกณฑ  จัดวิธีการประเมิน  การวัดที่ยืดหยุนที่จะทํ าใหคนพบตั้งแต
อนุบาล  และสามารถสงเสริมเด็กในแตละวัยไดดวย  คือพยายามเนนตัวท่ีเปนรูปแบบ
หรือกิจการหรืออะไรตาง ๆ ท่ีโรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถทํ าได  อาจจะมีสถาบันหรือ
หนวยงานกลางที่ไมตองใหญโตแตเนนการกระจาย

 ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท  เกตุทัต
ขอบคุณที่ทวงติง  จริง ๆ ที่เราไปดูที่เวียดนามโรงเรียนเดน ๆ ที่วา 6 โรง  ก็

จัดเปน 2 กลุม  กลุมหนึ่งเปนพวกเดน เกงมาก แตบางทีก็ไมเกงจริงบางทีก็หลนลง
มาขางลาง  บางทีเด็กขางลางเกงแตเราไมไดเจอตอนแรกก็ตองเอาไปไวอยูขางบน
แตวาขอที่อาจารยเสนอเราอยูในขอ 8 เปนการแสวงหาองคความรู  และผมเขาใจวา
ทฤษฎีการศึกษาสมัยใหมเชื่อวาทุกคนมีความเปนอัจฉริยะในแงมุมตาง ๆ กันไมใช
เพียง 5 ดาน (1. วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  2. ภาษา วรรณคดี ศิลปศาสตร  3. กีฬา
4. ดนตรี  5. ทัศนศิลป)  เพราะฉะนั้นเราตองคนใหไดและสงเสริมขึ้นไป  แตสิ่งนี้ตอง
ท้ังพอแม ท้ังชุมชนชวยไมใชจะแบมือจากรัฐทาเดียว

ผมใหขอมูลอีกขอหน่ึง  เม่ือมาถึงประมาณมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจริงหลักสูตร
ปจจุบันและวิธีการปจจุบันเราใหการศึกษากับคนประมาณ 80 เปอรเซ็นต ท่ีอยูกลาง ๆ
ที่เดน 5-10 เปอรเซ็นต ขางบนเราก็ไมไดสนับสนุนเขา  เพราะฉะน้ันเขาก็ถูกดึงลงมา
อยูขางลาง  พอแมก็หาวาอวดรู ยุง ครูก็วาลองวิชา  ตรงนี้ที่เรามองวาเมื่อมาถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายตรงน้ีเราอยาท้ิงเขา   นอกเหนือจากนั้นอีกประมาณ 10-15
เปอรเซ็นต ขางลางเราก็ปลอยไมไดอุมชวยเขาข้ึนมา  เพราะฉะน้ันการศึกษาไทยเราชวย
80 เปอรเซ็นตตรงกลาง  ไดคนกลาง ๆ   ไมไดคนท่ีเปนเลิศหรือคนท่ีอยูขางลางแลว
ชวยยกข้ึนมาดวย  ตรงน้ีเราตองทํ ามาตั้งแตปฐมวัย ถาเปนไปไดพอแมตองใหความรู
กับลูกตั้งแตปฐมวัย  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  เราพยายามทํ าดวยเงินท่ีรัฐบาลเปน
หน้ีเขาตองเสียดอกเบ้ียประมาณ 10 เปอรเซ็นตของงบประมาณแผนดิน 1 แสนลาน
บาท  คร่ึงหน่ึงของงบประมาณแผนดินปกติภายใน 4-5 ปไมตองมีดอกเบี้ย  จายดอก
เบี้ยและคืนเงินตน  บางปอาจสูงถึงเกือบ 15 เปอรเซ็นต ของ 1 ลานลานบาทของ
แผนดิน  เกือบเทางบการศึกษาที่เราตองใช  เพราะเศรษฐกิจเราทรุด  คํ าถามคือวา
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กระจายอยางไรท่ียังไดคุณภาพ  หรือเมื่อกระจายไปแลวคุณภาพยิ่งทรุดไปกวาเดิม
ตรงน้ีคือปญหา

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน
ในแนวคิดของเวียดนามที่เขาสงเสริมโรงเรียนผูมีความสามารถพิเศษ  จริง ๆ

แลวถาจะมองในแงกลับกัน  ก็มองไดวานโยบายของเวียดนามตองการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรท้ังระบบ  เพราะเขาตองการสงเสริมทางดาน
นี้  แตดวยเงินและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํ ากัด  เขาไมสามารถพัฒนาโรงเรียนทุกโรง
หรือนักเรียนทุกคนใหดีข้ึนพรอมกันไดท้ังหมด  เพราะฉะน้ันการยกระดับสติปญญา
ของคนท้ังชาติใหสูงข้ึนเขาทํ าไดในระดับหน่ึงเขาก็ทํ าไป แตเขาแบงงบประมาณและ
ทรัพยากรที่มีอยูอีกสวนหนึ่งเพื่อระดมใหเกิดความเขมขน  เพราะเขาเชื่อวาถาทํ า
เชนนี้แลวเขาสามารถที่จะสงเสริมกลุมคนที่มีศักยภาพไดเต็มที่ได  และผลกระทบที่
จะเกิดข้ึนคือวาโรงเรียนที่เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรเหลานี้จะสามารถเปนตนแบบให
กับโรงเรียนท่ีอ่ืน ๆ ไดนํ าวิธีการตาง ๆ ไปใช  เพราะฉะน้ันก็เปนการพัฒนาคุณภาพท้ัง
ระบบ  แตเขาไมไดใชวิธีการยกระดับแบบทุมท้ังระบบแบบปูพรม  แตวาไปสงเสริมที่
ยอด  เพราะในท่ีสุดแลวยอดจะมาชวยฐานในระยะยาวตอไป   เพราะฉะน้ันจริง ๆ แลว
แนวความคิดเร่ืองการกระจายเกิดข้ึนได  แตหลังจากท่ีโรงเรียนเหลาน้ีไดรับการพัฒนา
จนกระท่ังมีบุคลากรเพียงพอ  และเปนตนแบบที่สามารถกระจายไปยังในที่อื่น ๆ ของ
ประเทศไดตอไป  เพราะฉะน้ันก็คงไมใช concept ของการท่ีวาพัฒนาแตหัวแตลืมฐาน

นายสมศักดิ์  ภูจริต
ใน 11 ขอดีหมด  แตผมติดใจคํ าพูดขอ 5 วาในการจัดการศึกษาสํ าหรับผูมี

ความสามารถพิเศษจํ าเปนตองใชทรัพยากร  หลักสูตร สื่อ ครูที่แตกตางไปจากการ
ศึกษาทั่วไป  โดยใหความรูแกผูปกครองและตองเริ่มตั้งแตกอนปฏิสนธิ  ตรงน้ีท่ีติดใจ
จะตองเชิญผูปกครองมาใหความรูกอนหรือไม
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ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท  เกตุทัต
ตรวจดูเลือดกอนแตงงาน  มิเชนนั้นถาแตงงานแลวมาอยูดวยกันลูกอาจติด

โรค  เชน ทาลัสซีเมีย  หรือแตงงานแลวต้ังทอง พอแมผูปกครอง  ปูยาตายายตอง
ชวยดู  ไมใชรัฐเอาไปสั่งสอนจับเขาโรงเรียนหมด

นางสมพิศ  เหรียญทอง
ขอเสนอแนะวานโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน  โลกปจจุบันเปนโลกแหงโลกา-

ภิวัตน  ขาวสารขอมูลมีความสํ าคัญและจํ าเปนอยางมาก  ปจจุบันขาวสารขอมูลของ
เราไมวาวิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  สิ่งเหลานี้เราใหแตเราขาดขอมูลดานวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยี  เราใหขอมูลขาวสารเร่ืองบันเทิงมาก  ทํ าอยางไรใหรัฐบาลเห็น
ความสํ าคัญหรือกํ าหนดเปนนโยบายท่ีจะใหมีการใหขาวสารขอมูลดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหมากขึ้น

นายโพยม  วรรณศิริ
ผมขอพูดในภาคส่ือมวลชน  เพราะหลายทานไดพูดถึงส่ือมวลชนวาหนังสือพิมพ

ไมไดสรางสรรคอะไร เชน หนังสือพิมพบางกอกโพสตแตกอนไมคอยไดใหความ
สํ าคัญกับการศึกษามากเทาที่ควร  พอยุคปฏิรูปการศึกษา  บางกอกโพสตจะขยาย
หนาการศึกษา รายงานการศึกษา โดยเฉพาะจากตางประเทศ  เวียดนามเปนประเทศ
ท่ีผานการรบ ถาหากอยากจะทราบจิตวิญญาณของชนชาติใดใหดูท่ีสุภาษิต เวียดนามถือ
สุภาษิตท่ีวา  “การรบมีวันหยุดพักเปนบางเวลา  แตการศึกษามีความตอเน่ืองตลอดไป”
นี่เปนสุภาษิตของเวียดนาม  การศึกษาเขาจะใหความสํ าคัญตั้งแตครอบครัว  ผมคิด
ถึงท่ีอาจารยประภาภัทรกลาววา เราสอนวิทยาศาสตรแบบแยกสวน  ระบบบุคลากร
ทางการศึกษาในระบบราชการเปนผูนํ าในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  ถา
หากเราจะจัดระบบบุคลากรทางการศึกษา โดยใชแบบองครวมไดหรือไม  ไมตอง
แยกสวนครูประถมศึกษา  ครูมัธยมศึกษา  ครูอุดมศึกษาออกจากกัน  แตสายวิทยา-
ศาสตรอุดมศึกษาก็เอาครูระดับอุดมศึกษา  ประถมศึกษาก็เอาครูประถมศึกษา  ทํ าไม
ไมเอาผูสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากตางประเทศมาสอนนักเรียนตั้งแต
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา จนถึงมหาวิทยาลัย  ไมใชใหสอนเฉพาะระดับอุดม
ศึกษาเพื่อตอยอดอยางเดียวเปนการแยกสวน  ถานํ ามารวมกันดีหรือไม  และสงเสริม
ใหคนที่จบการศึกษาสูง จากตางประเทศมาสอนตั้งแตระดับประถมศึกษา  มัธยม
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ศึกษา  วางพ้ืนฐานต้ังแตตน  สอนวิทยาศาสตรต้ังแตในครอบครัว  ดังสุภาษิตไทยท่ีวา
“บานสรางนิสัย  โรงเรียนสรางวิญญาณ”  วิญญาณของการเรียนรูของการศึกษา  แต
นิสัยการเรียนเร่ิมต้ังแตท่ีบานเร่ิมต้ังแตเด็ก  เรานํ าแบบท่ีขาราชการตุลาการขณะนี้เขา
ปฏิรูปแลว  ขาราชการตุลาการในศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ  พออายุ 60 ปจะเกษียณ
ทานก็สมัครไปเปนที่ปรึกษาศาลชั้นตน  เพราะศาลช้ันตนผูพิพากษาอายุ 25 ปยังมี
ประสบการณสูคนในระดับศาลฎีกา  ศาลอุทธรณไมได  ตองอาศัยการอานสํ านวน ที่
ปรึกษา  แมแตประธานศาลฎีกา  รองประธาน ฯ  อธิบดีก็อยูที่ศาลชั้นตนหมด
เพราะวาเขาตออายุจนถึง 70 ป โดยเม่ืออายุ 65 ปจะประเมินผลครั้งหนึ่ง  บุคลากร
ทางการศึกษาจะตออายุราชการเชนน้ีไดหรือไม  ครูอุดมศึกษาที่เกงทางวิทยาศาสตร
ที่จะเกษียณอายุ 60 ปสมัครตอเปนอาจารยสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือประถม
ศึกษาทางดานวิทยาศาสตรหรือทางดานตาง ๆ  โดยปฏิรูประบบราชการครูใหขยาย
เชนเดียวกับการปฏิรูประบบผูพิพากษาตุลาการที่เขาเกษียณเมื่ออายุ 70 ป  ซึ่งเรา
นาจะทํ าได  เมื่อเราปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษาแลว  เราทํ าอยางนี้ไดหรือไมเพื่อจะ
ไดแลกเปลี่ยนความรูระหวางประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา  จะไดไมแยกสวนกัน  การ
สอนวิทยาศาสตรเราเนนแตการสอน  เชน วิชาฟสิกส  ฟสิกส คือธรรมชาตินํ ามาเปน
ประโยชนตอสังคมตอตนเอง  เหมือนท่ีพระพุทธเจาสอนวาธรรมะคือธรรมชาติ  พระ-
พุทธเจาทานเกงเพราะทานเรียนรูลึกซึ้ง  และทานนํ าธรรมะมาสรางประโยชนใหกับ
คนอื่น  สังคม พระพุทธเจาตรัสรูเพราะทานรูถึงธรรมชาติคือธรรมะ   สังคมนั้นมิได
แยกสวนเปนสังคมแบบรวมสวน  หากยอนมาดูสังคมไทยเริ่มจากไมใชตัวคนเดียว
สังคมไทยเริ่มจากบาน  พอแมลูก  สรางความรูใหแกลูก  แกคนในครอบครัว  เปน
สังคมครอบครัวโดยใหเนนหนักดานวิทยาศาสตร

นายพลวิทย  เกิดมี
จากท่ีฟงการนํ าเสนอก็เปนกระบวนการที่เราศึกษาวิเคราะหระบบการศึกษา

เปรียบเทียบ  ผมคิดวาตัวเกณฑ องคประกอบ โครงสรางคงจะไมตางกัน  แตจากผล
การศึกษาของทานก็เปนตัวอยางที่หนวยงานสนใจศึกษา  แตตัวเลขที่ขณะนี้เราพบ
คือ เราขาดกํ าลังครูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรอยางแนนอน  โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ี
สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติรับผิดชอบโรงเรียนขยายโอกาสมาจน
ถึงขณะน้ี  เราขาดครูแนนอน  โดยเฉพาะครูคณิตศาสตรประมาณหมื่นอัตราถาคิดตาม
กรอบ  วิทยาศาสตรก็ทํ านองเดียวกัน  การศึกษาคร้ังน้ีจะเปนขอช้ีชัดของหนวยงาน
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และวัตถุประสงคของทานประธานฯ ก็คือตองการขอคิด  ผมขอเสนอยุทธศาสตร 3
ประการ คือ ตองสรางคนเกง  ใชคนเกง  และใหโอกาสคนเกงทางวิทยาศาสตร  โดย

1. ตองสรางคนเกง  โดยเอาปราชญมาสราง
2. ตองใชคนเกง สรางผูนํ า
3. ใหโอกาสคนเกง สรางผูบริหารและผูนํ า

คิดวาจากผลการศึกษาน้ีจะเปนแนวทางท่ีนาจะนํ าไปเสนอใหทุกระดับท่ีเก่ียวของ
ตั้งแตระดับโรงเรียนมารับทราบ  และภาพตัวน้ีผมคิดวาถาเสนอไดเทาไรย่ิงดีเทากับ
เราสรางความกดดันหรือความคับแคน  เพราะความคับแคนจะทํ าใหคนมีมานะ
เพราะฉะนั้นการเสนออยางนี้ผมคิดวาก็จะสามารถชี้ชัด  โดยเฉพาะเรารูวาเราขาดครู
และก็ตองมีการดํ าเนินการอยางใดอยางหน่ึงท้ังในระยะส้ันและระยะยาว

นายถกล  นิรันดรศิโรจน
ผมเก่ียวของกับโครงการ TIMSS-R พอสมควร จะขอพูดถึงเรื่องการเสนอแนะ

นโยบายสํ าหรับประเทศไทย  เปนไปไดไหมวาใหจัดลํ าดับความสํ าคญัของนโยบาย
ทั้ง 11 ขอ  อันดับ 1 ในท่ีน้ีหมายถึงทํ าอันดับ 1 หรือเปลา  เพราะวานโยบายตาง ๆ
ในการจัดการศึกษาของประเทศไทยเรามีมากจริง ๆ  และเราไมเคยจะบอกเลยวาขอ
ไหนที่เราจะทํ ากอนและสํ าคัญที่สุด  เพราะเวลาปฏิบัติคนจะไดปฏิบัติใหไดถูกตอง
สอดคลองกับเปาหมายที่ชัดเจน

ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท  เกตุทัต
สิ่งที่คณะผูวิจัยเสนอเปนการเสนอทั้งระบบ (package)  หัวใจอยูที่ผูปฏิบัติ

ตองนํ า strategic plan ไปปฏิบัต ิ ตรงน้ีคือการกระจายอํ านาจ  กระจายการตัดสินใจ
ตรงนี้ที่จะทํ าใหเกิดความงอกงามทุกหยอมหญา  ตองชวยกัน  แตแนนอนลํ าดับ
ความสํ าคัญ (priority) เร่ืองของการจัดสรรทรัพยากร (resource allocation) ตองมี
แตผมคิดวาตองทํ า  สมมติจัดอันดับ 1 เปนวาใหมีนโยบาย  แตสื่อมวลชนไมรวมมือ
ก็ยอมไมมีทางสํ าเร็จ  เปนตน
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อาจารยสมศักดิ์  ทองงอก  
ผมมีขอสังเกต ดังน้ี
ประการแรก  จากสถิติการแขงขันโอลิมปก  หรือการทดสอบวิทยาศาสตร จะ

เห็นวานักเรียนอิสราเอลเกรด 8 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2) มีคะแนนอยูในกลุมตํ่ าเชน
เดียวกับประเทศไทย  แตวาที่รับรางวัลโนเบลไพรซเปนชาวยิว  ซึ่งเปนเปอรเซ็นต
ใหญ  เพราะฉะนั้นการพิจารณาจากเกรด 8 เทาน้ันคงไมเพียงพอ   ตองถามวาระดับ
เกรดอ่ืนผลการทดสอบเปนอยางไร

ประการที่ 2  จากการที่ไดเคยไปดูงานที่อิสราเอล จีน หรือเวียดนาม  มีสิ่ง
หน่ึงซ่ึงสอดคลองกับท่ีผูวิจัยไดกลาวไว  คือความรักและความภูมิใจในการศึกษา
เลาเรียน   เขามีความภูมิใจที่จะบอกวาเขาเปน people of the book  เปนวัฒนธรรม
อันหย่ังรากลึก สิ่งเหลานี้ตองสรางใหเกิดขึ้นในประเทศไทยใหได  ท้ังวัฒนธรรมและ
บริบท (context) ซ่ึงเปนส่ิงสํ าคัญ  เพราะฉะน้ันถึงแมจะมีครูเกงจํ านวนมาก  แตหาก
ไมมี commitment ตอการศึกษาเลาเรียนอยางจริงจังมันสรางยาก  แมแตในอเมริกา
วงการวิทยาศาสตรของอเมริกาไดพยายามลงทุนเพ่ือการศึกษาประมาณ 7 เปอรเซ็นต
แตก็ยังไมเปนที่พอใจ เพราะยังคงมีปญหาเรื่องระบบวิธีการซึ่งเหมือนของไทยเรา
ตัวอยางเชนเมื่อมีประเด็นปญหาเกิดข้ึนในสังคมไทยเราบรรจุเขาไปในหลักสูตรหมด  
เหมือนกับที่นักการศึกษา นักวิทยาศาสตรอเมริกันเขาวิพากษสังคมอเมริกันวาเรียน
อะไรไมรูมากมาย  ลึกซึ้งเพียงนิ้วเดียวแตกวางเปนไมล (a mile wide and inch
deep)  คือสิ่งที่เขาเรียนกัน  เมื่อเทียบกับจีน เวียดนามหรือประเทศอื่น ๆ แลว  เขามี
หลักสูตรแคบแตลงลึกในเนื้อหาที่เรียน  ของเราเมื่อเกิดประเด็นปญหาอะไรขึ้นมา
เรียกรองอยากจะใหใสเขาไปในหลักสูตร  ทั้งที่สิ่งเหลานั้นควรจะเปนสิ่งที่ไดรับการ
เรียนรูและปลูกฝงในสังคม ในบริบทรอบ ๆ ในครอบครัว  เพราะฉะนั้น context
(บริบท) เราตองปรับใหทั่วถึง  ผมจึงใหความสํ าคญัเร่ือง context มาก  การศึกษาถา
หากเปนระบบใหญ  ผมวายังมีระบบยอยอยูในน้ัน  ซ่ึงมัน interact ตอกันผมวามันรักษา
ดุลยภาพภายในของมันในการจัดการยาก  แตถาหากมองจุดใดจุดหนึ่งและอยากจะ
แกใหไดผลผมวาไมยาก  ทานพูดถึงเรื่องตํ าราเรียน  สื่อมวลชน  นักการเมือง
ผูปกครองท่ีเขามาเก่ียวของ  เชนอเมริกาเขาก็มีปญหาเขานํ าตํ าราเรียนมาทดสอบ
ประมาณ 7-9 วิชา  มีประมาณ 1 วิชาท่ีไดระดับ นอกนั้นเปนขยะ  ของไทยก็เปน
อยางนั้นเชนกัน  และจากการทดสอบเขามหาวิทยาลัย SAT 2  วิชาชีววิทยาเปนแต
ความจํ า  ของไทยก็เชนกัน  แมแตส่ือมวลชนเราบอกวาใหเลิกการเนนความจํ าสงเสริม
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ใหเกิดความคิด  แตก็ยังคงเปนเชนเดิม  เพราะฉะน้ันในโรงเรียน  ส่ือมวลชน  หรือตํ ารา
ก็ดี  ผมอยากใหมองวาเราอยาไปตกใจกับผลการแขงขันเรื่อง TIMSS, TIMSS-R
เพราะจะทํ าใหเบี้ยว  แตก็ควรใชผลการแขงขันเปนตัวกระตุนใหมองเห็นปญหา สิ่ง
สํ าคญัเราตองมีความมั่นคง (consistency) ในนโยบายการศึกษา ของประเทศ
ดังเชนเวียดนาม  นอกจากนี้ผมเห็นดวยกับการจัดช้ันพิเศษกระจายตามโรงเรียน  แต
ตองมีกระบวนการท่ีติดตามอยางตอเนื่องและสงเสริมใหถึงที่สุด  แตปญหาของไทย
ขณะนี้ คือ คนที่สํ าเร็จการศึกษาสูงที่สนใจเขารับราชการกลับไมมีอัตราบรรจุ  หรือได
คาตอบแทนตํ่ า

ประการที่ 3  ดูเหมือนวาในวงการศึกษาของเรา  มีการใชความรูใหม  เชนผล
การวิจัยที่ดี ๆ ใชเพ่ือการปรับปรุงการดํ าเนินงานนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสาขา
อาชีพอ่ืน ๆ เชน การแพทยสาธารณสุข  ถาไดมีการผลการวิจัยประการใดออกมา
จะสงผลกระทบตอการปรับปรุงแกไขคอนขางมาก  เชน ดานวิศวกรรม เภสัชกรรม
แตในทางการศึกษาผมมั่นใจวาการวิจัยดี ๆ เชนนี้มีมาก  แตยังไมสามารถนํ าไปสู
การปฏิบัติไดดวยกลไกตาง ๆ  ทํ าอยางไรจึงจะผลักดันจุดน้ีได  ไมใชเฉพาะเราใน
ตางประเทศ เชนประเทศที่พัฒนาแลวรายงานการวิจัยก็บอกเชนนี้

ประการที่ 4  ผมรูสึกวาถาเราจะยกความสํ าคัญหรือความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาโดยทั่วไป  หรือโดยเฉพาะวิทยาศาสตรก็ดีใหกับกลุมใดกลุมหนึ่ง  ผมวา
เราจะพบกับความผิดหวังไดอีก ผมยอนไปทบทวนดูวาทํ าไมการสอบแขงขันโอลิมปก-
วิชาการในวิชาชีววิทยาเราทํ าไดดีกวาวิชาอ่ืน  ชีววิทยาเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคน
ที่มองเห็นไดชัดและเขาใจมาตั้งแตเด็ก และก็ปลูกฝงสืบเนื่องกันมา  ทั้ง ๆ ท่ีทาน
ประธานฯ เองก็มาทางฟสิกส  ฟสิกสเปนวิชาที่สํ าคัญมากแตก็ดูหาง  ไมสัมพันธกับ
คนจึงเขาใจยาก  กระบวนการเรียนการสอนก็ย่ิงทํ าใหเกิดความยุงยากมากข้ึน
เพราะฉะนั้นก็เลยไมอยากเรียน  อยางท่ีนองนักเรียนโอลิมปกบอกวาข้ึนอยูท่ีครู  เมื่อ
เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนผมรักวิชาวิทยาศาสตร  แตพอมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบปญหาเร่ืองครู  จึงเปลี่ยนสายเรียนมาทางภาษาตลอดจนทุกวันนี้  ผมอยากช้ีให
เห็นวาวิทยาศาสตรตองสัมพันธกับชีวิตมาตั้งแตตน  ผูปกครอง  ครอบครัวและสังคม
ตองสนับสนุนใหเกิดความสัมพันธอยางนั้นจึงจะทํ าใหเด็กชอบวิทยาศาสตร
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อาจารยศรีนอย  โพวาทอง  
ถาเรามองต้ังแตพ้ืนฐาน  มองแบบชาวบาน  เชนคนจีนชอบใหลูกรับประทาน

โปรตีนต้ังแตเล็ก เพราะฉะน้ันมาถึงบัดน้ีแลวพอแมไทยก็คงจะมีความรูมากข้ึน แทนที่จะ
ใหรับประทานขาวกับกลวยบดเกลือแตเด็ก  ดิฉันคิดวาพื้นฐานเปนสิ่งสํ าคัญหากเด็ก
ของเรามีโอกาสไดพัฒนาสมองตั้งแตตน  และอีกประการคือการดเนอรมีทฤษฎีเรื่อง
พหุปญญา ก็เปนสิ่งที่ดีมากเพราะบางคนเข็นไมขึ้นจริง ๆ อยางตัวดิฉันเปนตัวอยาง
คือศูนยเลยเรื่องเรขาคณิตและพีชคณิต  เรียนแลวไมมีความสุข จึงตองเห็นใจเด็กที่
เขามีความสามารถทางอ่ืน  ตามที่ทานประธานฯ ช้ีใหเห็นลูกของ ศาสตราจารย
ดร.เจตนา อีกประการหน่ึงดิฉันเห็นประเทศท่ีผานสงคราม  ผูหญิงจะเกงมาก  เพราะ
ผูชายไปรบ  ผูหญิงจะสามารถเปล่ียนหลอดไฟ  ขับรถไฟ  เปนวิศวกรทํ าอะไรไดหมด
แตผูหญิงไทยคอนขางจะยอหยอนในเรื่องเหลานี้  แตถาตอไปหากเราตองเผชิญ
อุปสรรคในเรื่องเศรษฐกิจ  ผูหญิงไทยคงเกงขึ้นทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
และประเด็นที่ดิฉันขอสนับสนุนเปนอยางย่ิงที่ผอ.ชินภัทรพูดก็คือวา  การที่เรานํ า
ผลการแขงขันโอลิมปกมาแสดงไมใชเปนการมาประณามกันซึ่งกันและกัน แมกระทั่ง
IEA เขาก็เนนวาทํ าเพื่อจะชวยกันดูวาประเทศไหนออนแลวชวยกัน  ใหกํ าลังใจซึ่งกัน
และกัน  ซึ่งส ําหรับไทยเมื่อดูพื้นฐานแลว  เราเปนประเทศเกษตรกรรม  ดังน้ันกวาท่ี
เราจะเปลี่ยนถายเปนประเทศวิทยาศาตรและเทคโนโลยีคงจะตองใชเวลาบาง  เพราะ
ฉะนั้นขอใหเขาใจซึ่งกันและกัน  ใหกํ าลังใจตอกัน

ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท  เกตุทัต   
ในนามของคณะผูวิจัยและสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ผม

ตองขอขอบคุณทุกทานที่ไดกรุณามารวมประชุมและใหความคิดเห็นอยางกวางขวาง 
ทํ าใหขอเสนอของเราจะมีนํ้ าหนักเพิ่มขึ้น
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ประเด็นคํ าถาม-คํ าตอบ

คํ าถาม : เวียดนามมีปญหาในเรื่องการขาดครูวิทยาศาสตร  โดยเฉพาะวิชาฟสิกส
และเคมีหรือไม อยางไร

คํ าตอบ  โดย ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท  เกตุทัต
            : คาดวาคงไมขาดครูวิทยาศาสตร  เพราะวาเวียดนามผลิตครูตอเนื่องมา

เปนเวลานาน ดูไดจากนักคณิตศาสตรของเวียดนามท่ีจบปริญญาเอกมี
จํ านวนประมาณ 40 คน  อยูใน 1 มหาวิทยาลัย  แตของไทยมีประมาณ
40 คน  แตอยูตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

คํ าตอบ  โดย รองศาสตราจารย สุชาตา  ชินะจิตร
            : คณะผูวิจัยไปศึกษาขอมูลสวนที่เปนยอดของเวียดนาม  มิไดมีโอกาสดูที่

ฐาน  จึงตอบยากวาครูขาดหรือไม  อยางไร  แตก็ดูเหมือนวาครูอาจารยที่
มาสอนเด็กมีจํ านวนเพียงพอ มิฉะนั้นคงไมสามารถผลิตเด็กที่มีคุณภาพ
จํ านวนมากนี้ได

คํ าตอบ  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย  โพธิสุข
            :  เวียดนามมีเปาหมายในการผลิตปริญญาเอกทางวิทยาศาสตรประมาณ 2,000

คนตอป  ซ่ึงแตกตางกับของไทย เชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลิต
ปละไมถึง 10 คน  แตอยางไรก็ตาม หากไทยเรงเร่ืองปริมาณมักจะลมเหลว
เร่ืองคุณภาพ

คํ าถาม : รายไดของครูเม่ือเปรียบเทียบกับภาคเอกชนมีความแตกตางกับไทยหรือไม
อยางไร  เน่ืองจากของไทยผูจบวิทยาศาสตรมักไปทํ างานในภาคเอกชนเปน
สวนใหญ
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คํ าตอบ  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย  โพธิสุข
            :  เวียดนามปกครองระบอบคอมมิวนิสต จึงยังไมคอยมีปญหาเร่ืองภาคเอกชน

แตอาจจะมีในเวลาอันใกลน้ี  เนื่องจากเวียดนามกํ าลังเปดประเทศติดตอ
กับสหรัฐอเมริกา  รวมทั้งประเทศในยุโรปและเอเชีย

คํ าถาม : ในการจัดทํ าโรงเรียนเฉพาะทาง เวียดนามไดรับอิทธิพลจากรัสเซียหรือไม
จึงมีผลตอการจัดทํ าแบบเรียนและวิธีคิด

คํ าตอบ  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย  โพธิสุข
            : เวียดนามไดรับอิทธิพลจากรัสเซียหรือไมนั้น เทาที่ดูเวียดนามถูกจีน

ครอบครองมานานเกือบพันป เพราะฉะนั้นพื้นฐานวัฒนธรรมจีนจึงนาจะ
อยูในสายเลือด  อาจเห็นไดจากการสอบจอหงวน  คานิยมและศาสนา
แตในชวง 40-50 ป  รัสเซียสนับสนุนเวียดนามอยู  ชนช้ันผูนํ าประเทศได
ไปศึกษาตอที่รัสเซีย  จึงนาเชื่อไดวาอาจมีผลตอวิธีคิดและระบบการจัด
การศึกษาหลายสวนที่เปนตะวันตกแบบรัสเซีย

คํ าถาม : นักเรียนที่เกงมักตองมีครูเกง  เพราะฉะนั้นผูที่จะเปนครูตองเปนคนเกง
ปญหาจึงอยูท่ีวาทํ าอยางไรท่ีจะทํ าให “คนเกงตองการมาเปนครู”  เชนเดียว
กับตองการเปนแพทยหรือวิศวกร

คํ าตอบ  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย  โพธิสุข
            : เห็นดวยวาเด็กทุกคนตองการครูเกง  เพราะบางทีเด็กเกงเราไมทราบ

วาอยูตรงไหน  แตถาเรารูเมื่อไรก็ตามวานี่คือเด็กเกง  จึงตองการครู
ที่เกงมาก  อยางไรก็ตาม หากพิจารณาคนเกงที่ไดรับรางวัลโนเบล-
ไพรซจะพบวาเปนเช้ือสายยิวในชวง 40-50 ปมาแลว  แตปจจุบัน
ระดับสุดยอดของสหรัฐอเมริกากลายเปนคนเอเชีย  ซึ่งเปนผลพวงมา
จากการปนของครอบครัว  และจากโอกาสที่ไดรับมากข้ึนกวาแตกอน
ดังนั้น จึงขอตั้งขอสังเกตวา การฝกเด็กควรพัฒนาสิ่งตาง ๆ โดยไม
ขามข้ัน  ตั้งแตระดับอนุบาล  จึงตองการครูที่เกงเพื่อสรางความคิด  ใหมี
วิธีคิด ภาษาที่แข็งแกรง และไมสรางตรรกผิด ๆ ตลอดจนไมยัดเยียด
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สิ่งตาง ๆ เขาไปในหลักสูตรใหมากเกินไป  แตตองสรางมาจากครอบครัว
สภาพแวดลอม  และคานิยมทางสังคมที่ดี

คํ าตอบ  โดย ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท  เกตุทัต
            : ประการที่ 1 เรื่องเด็กเกง ถาคิดจะทํ าใหเด็กธรรมดาเปนเด็กเกง  เชื่อวา

ครูกับเด็กจะพอ ๆ กัน  หรือครูอาจดอยกวาเด็ก  ขอยกตัวอยางจริง คือ
คุณทัศนา  นาควัชระ  ลูกของศาสตราจารย ดร.เจตนา  นาควัชระ  เกง
ทางดานไวโอลิน  เนื่องจากเห็นพอเลนไวโอลินตั้งแตเล็ก  พอเห็นลูกชอบ
จึงซ้ือใหเลน  ฝกจน 7-8 ขวบ พอเกินที่พอจะสอนไดก็ใหไปฝกกับครูอื่น
เพราะในโรงเรียนไทยไมมีสอน  จนอายุ 15-16 ป  สอบชิงทุนของสวิส
ช่ือ สถาบันเยฮูดี  เมนูฮิน  จนไดปริญญาตรี ตองการเปนอาจารย
มหาวิทยาลัย  แตมหาวิทยาลัยไมรับปริญญาตรี  จึงตองไปศึกษาตอ
ปริญญาโททางประวัติศาสตรที่มหาวิทยาลัยโอเรกอน  สาขาประวัติดนตรี
โดยเฉพาะไวโอลินไดเปน first violinist  จึงกลับมาเปนอาจารยท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  โดยฝกซอมทุกวันวันละอยางนอย 3 ชั่วโมง  ซึ่งคิดวาอาจจะ
เกงที่สุดในเมืองไทยขณะนี้

            : ประการที่ 2  ในสมัยนี้มีความเชื่อตาง ๆ กัน คือ นักวิทยาศาสตรเกง ๆ
เชื่อวา เวลาเปนสมมติสัจจะ  ไมใชธรรมสัจจะ  เวลาก็เหมือน space
สมมติสัจจะเหมือน relative  แตวาในชวงสั้น ๆ ที่เราวัดจะเหมือนกัน
หมด  เชน เวลาของนิวเคลียร  ซีเซียม อะตอม  แอมโมเนีย หรือเวลาที่
ไนโตรเจนวิ่งไปมาระหวางไฮโดรเจน 3 ตัว จะเหมือนกัน  ทั้ง ๆ ที่เปน
สมมติสัจจะ  เพราะฉะนั้นถามวาวิทยาศาสตรคืออะไร  คือธรรมสัจจะหรือ
ไม หรือเปนสัจจะของโลกหรือไม  หรือเปนสิ่งที่นักวิทยาศาสตรสมมติขึ้น
เปนระบบซี่งสัมพันธโยงใยกันเปนระบบที่จะอธิบายธรรมชาติได  จึงพอ
จะพยากรณอะไรบางอยางได นักวิทยาศาสตร นักปรัชญาหลายคนบอกวา
ทั้งหมดเปนสมมติสัจจะหรือเปลา  แตวาถาเปนระบบสมมติสัจจะที่ใกล
ของจริงท่ีสุด  ซ่ึงของจริงคืออะไรก็ยังไมมีใครตอบได
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คํ าถาม : เวียดนามมี Extention Program ซึ่งที่จริงการแขงขันโอลิมปกวิชาการจะไม
อนุญาตใหใชคํ าวา “ติว” เพราะจะถือเปนโมฆะทันที  แตจริง ๆ ก็คือการติว
ซึ่งโปรแกรมนี้ทํ าอยูกับเด็กโอลิมปกไทย

คํ าตอบ  โดย ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท  เกตุทัต
          : เวียดนามไมเรียกวา ติว  แตเปนการใหเด็กไปเรียนในโรงเรียนเกงของเขา

ซ่ึงไทยกํ าลังจะทํ า  เพราะอยางนอยเพื่อใหรูวาสมองของเด็กไทยถาไดรับ
การเก้ือหนุนอยางเต็มท่ีจะพัฒนาไปเพียงใด  แตความหมายของคํ าวา
“ติว” ของเรามักหมายถึง “กวดวิชาหรือกวดคํ าตอบ”

หมายเหตุ     ผูถามคํ าถาม  ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ชูครุวงศ
2. รองศาสตราจารย ดร.ณสรรค  ผลโภค
3. ดร.มนัส  บุญประกอบ
4. นายธรรมเกียรติ  กันอริ
5. รองศาสตราจารย เย็นใจ  สมวิเชียร



                    ภาคผนวก

โครงการสัมมนา
เรื่อง เหตุใดเวียดนามจึงประสบผลสํ าเร็จดานวิทยาศาสตรศึกษา ?

.....................................................................

หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสํ าหรับเด็กและเยาวชน 

นับเปนความรูพื้นฐานที่สํ าคญัของการเรียนในวิชาอ่ืนๆ รวมถึงการศึกษาตอในระดับสูง
เพราะกระบวนการเรียนรูในวิชานี้จะชวยใหผูเรียนไดฝกคิด วิเคราะห สังเคราะห เปนผู
ที่มีเหตุมีผล และสามารถนํ าไปประยุกตใชไดจริงในการดํ ารงชีวิตประจํ าวัน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกํ าหนดใหการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรศึกษา เปนประเด็นหน่ึงท่ีจะตองเรงดํ าเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไทยทุกคนมีพ้ืนฐานความรูและความคิดเชิงวิทยาศาสตร
เพ่ือเพ่ิมจ ํานวนบุคลากรทางดานการวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและสงผลใหคนไทยสามารถคิดคนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดเองโดยไมตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ดังที่เปนอยูในปจจุบัน

อยางไรก็ตาม จากผลการประเมินของโครงการ TIMSS-R ปรากฏวา
คะแนนเฉล่ียของนักเรียนไทยทั้งวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตํ่ ากวาคะแนนเฉล่ีย
ระดับนานาชาติ  และลดลงจากการประเมินในโครงการ TIMSS  นอกจากนี้ ผลการ
แขงขันโอลิมปกวิชาการในชวง 5 ปที่ผานมา  ประเทศไทยยังไมประสบผล
เทาท่ีควร  กลาวคือ เม่ือเปรียบเทียบกัน 6 ประเทศ คือ จีน  เกาหลี ไตหวัน  สิงคโปร
เวียดนาม และไทย  ปรากฏวาไทยอยูในอันดับ 6   ในขณะท่ีเวียดนามจะอยูในอันดับ 4
ซึ่งเวียดนามประสบความสํ าเร็จอยางดีเย่ียมในวิชาคอมพิวเตอรและคณิตศาสตร  ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาเวียดนามประสบผลสํ าเร็จอยางสูง ท้ังๆ ท่ีเวียดนามมีขอจํ ากัดในดาน
ทรัพยากร

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจึงเห็นควรจัดสัมมนาขึ้นเพื่อ
เผยแพรขอมูลผลการวิจัยกรณีศึกษาเวียดนาม  และเพื่อระดมความคิดจากผูมีประสบ
การณ  เพ่ือจัดทํ านโยบายและมาตรการในการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษา  และสงเสริม
ผูมีความสามารถพิเศษตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพ่ือเผยแพรผลการประเมินในโครงการ TIMSS-R และผลการแขงขัน

โอลิมปกวิชาการป 2539-2543
2. เพ่ือเผยแพรผลการวิจัยเรื่อง การปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาของ

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงาน/องคกร

เครือขาย และบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือการกํ าหนดยุทธศาสตรการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรศึกษาของประเทศไทย

วิธีดํ าเนินการ
1. การนํ าเสนอผลการประเมินในโครงการ TIMSS-R  และผลการ

แขงขันโอลิมปกวิชาการ  ป 2539-2543
2. การนํ าเสนอสาระสํ าคัญของผลการวิจัยเร่ือง  การปฏิรูปวิทยาศาสตร

ศึกษา : กรณีศึกษาเวียดนาม
3. การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากประสบการณและมุมมองของผู

เขารวมสัมมนา  รวมท้ังเสนอแนวทางในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตรศึกษาของประเทศไทย

ระยะเวลา และสถานท่ี
วันพฤหัสบดีที่  18 มกราคม 2544 เวลา 8.30-13.30 น. ณ หองประชุม

กํ าแหง พลางกูร  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 6,600 บาท  (หกพันหกรอยบาทถวน)
1. คาอาหารกลางวัน  อาหารวาง  และเครื่องดื่ม 5,600   บาท

(70 บาท x 80 คน)
2. คาใชจายอ่ืน ๆ 1,000   บาท
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ผูเขารวมสัมมนา
นักวิชาการจากหนวยงาน/องคกรท่ีเก่ียวของ ครู-อาจารย และผูสนใจ
ผูบริหาร และขาราชการ สกศ.
จํ านวนทั้งสิ้น 80 คน

ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมงานพัฒนานโยบายวิทยาศาสตรศึกษา
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
โทร 668-7123 ตอ 2517, 2518  โทรสาร 243-1129

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดแนวทางในการกํ าหนดยุทธศาสตรการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร

ศึกษาสํ าหรับประเทศไทยท่ีสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

............................................................
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กํ าหนดการสัมมนา
เรื่อง  เหตุใดเวียดนามจึงประสบผลสํ าเร็จดานวิทยาศาสตรศึกษา ?

วันพฤหัสบดีท่ี  18  มกราคม  2544
ณ หองประชุมกํ าแหง  พลางกูร  สกศ.

....................................................................

8.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียน
9.00 - 9.10 น. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติกลาวตอนรับและ

เปดการสัมมนา  (ดร.รุง  แกวแดง)  
9.10 - 9.20 น. วัตถุประสงคของการประชุม  โดย ศ.ดร.สิปปนนท  เกตุทัต
9.20 - 9.45 น. รายงานผลการประเมินในโครงการ TIMSS-R และผลการแขงขัน

โอลิมปกวิชาการ ป 2539-2543
โดย     ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน

9.45 - 10.30 น. รายงานการวิจัยเร่ือง การปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษา : กรณีศึกษา
เวียดนาม
โดย     คณะผูวิจัย

11.00 - 12.00 น.  อภิปรายเพ่ือกํ าหนดยุทธศาสตรในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตรศึกษาของประเทศไทย

12.00 - 12.10 น. สรุปและปดการประชุม  โดย ศ.ดร.สิปปนนท  เกตุทัต
12.10 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
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รายชื่อผูเขารวมสัมมนา
เรื่อง  “เหตุใดเวียดนามจึงประสบผลสํ าเร็จดานวิทยาศาสตรศึกษา”

วิทยากร
ศ.ดร.สิปปนนท  เกตุทัต
ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน
รศ.สุชาตา  ชินะจิตร
ผศ.ดร.อุษณีย  โพธิสุข
นายสมพงษ  รุจิรวรรธน

มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ณสรรค  ผลโภค มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.กาญจนา  ชูครุวงศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.มนัส  บุญประกอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.เย็นใจ  สมวิเชียร มูลนิธิ สอวน.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยเปรมฤดี  เนื้อทอง อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูแทน รศ.ดร.จิราภรณ  ศิริทวี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รศ.ดร.ปรีดา  พากเพียร รองศาสตราจารย คณะสิ่งแวดลอม ทรัพยากรและ
การพัฒนา  สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
ผูแทน ศ.ดร.จงรักษ  ผลประเสริฐ
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย

สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ดร.ถวัลยวงศ  ไกรโรจนานันท ผูเชี่ยวชาญ สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ
ผูแทน ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ
ผู อํ านวยการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไทย  (สบวท.)
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สํ านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ
น.ส.มลุลี  พรโชคชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ผูแทน ดร.ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล
ผูอํ านวยการสํ านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
นายธนัท  เทียนศิริ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ผูแทน นางกอบแกว  อัครคุปต
ผูอํ านวยการสํ านักนโยบายและแผน  สํ านกังาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ

กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.ประพัฒนพงศ  เสนาฤทธิ์ อธิบดีกรมวิชาการ
นายโชคดี  ศักดิ์สวัสดิ์  ศึกษานิเทศก

ผูแทน นายฉลวย  สุขสวัสดิ์
เขตการศึกษา 1  กรมสามัญศึกษา

นายโสภณ  แสงทอง ศึกษานิเทศก
ผูแทน นายชัยพจน  รักงาม
เขตการศึกษา 5  กรมสามัญศึกษา

นายณรงค  รมณียกุล เขตการศึกษา 6  กรมสามัญศึกษา
นางสาวจํ าแลง  เชื้อภักดี กรมสามัญศึกษา
วาท่ี ร.ต.อุดมศักด์ิ  ธนะกิจรุงเรือง กรมวิชาการ
นายสมศักดิ์  ภูจริต สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
นายพลวิทย  เกิดมี นักวิชาการศึกษา

ผูแทน นายอุบล  เลนวารี
ผูอํ านวยการสํ านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ

นายอุฤทธ์ิ  บุญมาก ผูอํ านวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
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นายสมชาย  อัศวนุภาพ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน

นางสมพิศ  เหรียญทอง ศึกษานิเทศก
ผูแทน นายย่ิง  กีรติบูรณะ
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก กรมการศึกษานอกโรงเรียน

ผศ.ดร.สมศักดิ์  ทองงอก ผูเช่ียวชาญ  สํ านกังานสภาสถาบันราชภัฏ
นายศยามพงษ  พงษดํ า อาจารยคณะวิทยาศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ผูแทน  นายองคการณ  แทนประยุทธ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

นางสาวดวงพร  ภูผะกา สถาบันราชภัฏราชนครินทร  ฉะเชิงเทรา
นางสาวยุพดี  เสนขาว สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  ปทุมธานี

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายถกล  นิรันดรศิโรจน หัวหนาสาขาวิจัย  สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูแทน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรุงเทพมหานคร
นายทศพร  ดํ ารงรัตน สํ านักการศึกษากรุงเทพมหานคร

ราชบัณฑิตยสถาน
นางสาวอารี  พลดี นักวรรณศิลป

สมาคม/สถาบัน/องคกรระหวางประเทศ/เอกชน/สื่อมวลชน
ศ.ยุพิน  พิพิธกุล นายกสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ
ดร.ดวงหทัย  เพ็ญตระกูล รองเลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ผูแทน  ศ.ศักดา  ศิริพันธุ
นายกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ
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ดร.ฉวีวรรณ  กีรติกร เลขาธิการสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ

ผศ.ดร.อารมณ  เพชรช่ืน นายกสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษาไทย
นายธรรมเกียรติ  กันอริ อาจารยพิเศษ  บัณฑิตวิทยาลัย  นิเทศศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายวิสุทธิ์  จิราธิยุต กรรมการผูจัดการบริษัทสยามสติลซินดิเกต จํ ากัด
นายวรวุฒิ  ไชยศร  บริษัทเทเลคอมเอเชียคอรปอเรช่ัน จํ ากัด (มหาชน)
นางสาวราตรี  สังสกฤต บริษัทนานมีบุคส
นางสาวเสาวลักษณ  พิพัฒนานุกุลชัย บริษัทนานมีบุคส
นางสาวศุภัจฉรีย  จันทนา กองบรรณาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ

โรงเรียน
นางสาวนิธินาถ  เจริญโภคราช ผูชวยผูอํ านวยการฝายวางแผนและการพัฒนา

ผูแทน ผศ.ดร.เตือนใจ  ทองสํ าริด
ผูอํ านวยการโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทา

นายจํ าโนทย  ปลองอุดม ผูอํ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
นางรัชนี  ชังชู ผูอํ านวยการโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
นางภวนา  เกื้ออรุณ อาจารยโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
รศ.ประภาภัทร  นิยม ผูอํ านวยการโรงเรียนรุงอรุณ
นายวิเชียร  วัฒนวิกรรม อาจารยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ผูแทน นายสถาพร  ทัพพะกุล ณ อยุธยา
หัวหนาหมวดวิทยาศาสตร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายโสภณ  เต็มอุดม อาจารยโรงเรียนเทพศิรินทร
ผูแทน นายเดช  แสนยโยธิน
หัวหนาหมวดวิทยาศาสตร โรงเรียนเทพศิรินทร

นางสาวนุชนี  สุภกรรม อาจารยโรงเรียนวัดทองเพลง
นายสมศักดิ์  ชูเช้ือ อาจารยโรงเรียนพิชญศึกษา  ปากเกร็ด
นางดวงตา  พิพุธวัฒน อาจารยโรงเรียนพิชญศึกษา  ปากเกร็ด
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นายพรชัย  โกพัฒตา หัวหนาหมวดวิทยาศาสตร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูแทน นายนพพร  สุวรรณรุจิ
รักษาการผูอํ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

นายวิสาน  เจริญสิน หัวหนาหมวดวิทยาศาสตร
ผูแทน  นางสาวสุวรรณา  เอมประดิษฐ
ผูอํ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา

อาจารยวาสนา  ตั้งติปกรณ หัวหนาหมวดวิทยาศาสตร
ผูแทน  นางกรองทอง  ดวงสงค
ผูอํ านวยการโรงเรียนสายนํ้ าผ้ึง

นางสาวอัจฉรา  พิสุทธิกรพงษ  ครูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
นางสาวประยงค  ประจงไสย ครูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ผูแทน  ศ.ดร.ชัยอนันต  สมุทวณิช
ผูบังคับการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

นายศุภวัฒน  วลัยเลิศ อาจารยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นางจินตนา  ดวงเงิน อาจารยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ผูแทน  นายสุรศักดิ์  สวางแสง
ผูอํ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี

นางนันทา  ชุติแพทยวิภา อาจารยโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห
ผูแทน   ซิสเตอรบุญรักษ  หม้ันทรัพย
อาจารยใหญโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห

ครู
นางสาวเตือนใจ  บุญมีพิพิธ ครูตนแบบป 41 โรงเรียนปทุมคงคา
นางสุรีรัตน  พีระณรงค อาจารยโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา

ผูแทน นางศุกรศิริ  รับคํ าอินทร
ครูตนแบบป 41  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา

นางบุญเมฆ  ภมรสิงห ครูตนแบบป 41  โรงเรียนพระตํ าหนักสวนกุหลาบ
นางชอทิพย  ตระกูลสวางภพ ครูตนแบบป 42  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
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นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
นายผนวกเดช  สุวรรณทัต นักเรียนคอมพิวเตอรโอลิมปก
นายเฉลิมพงศ  วรวรรโณทัย นักเรียนคณิตศาสตรโอลิมปก
นายวิทวัชร  โฆษิตวัฒนฤกษ นักเรียนคณิตศาสตรโอลิมปก
นางสาวณัชชา  กมล นิสิตปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางกาญจนา  สุจีนะพงษ นิสิตปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวทิพยรัตน  นพฤทธิ์ นิสิตปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางเนตรชนก  จันทรสวาง นิสิตปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางพูนสุข  อุดม นิสิตปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายสินชัย  จันทรเสม นิสิตปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อมวลชน/ผูสังเกตการณ
นายทนงศักด์ิ  หมื่นหนู ผูสื่อขาวหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
นายธรรมรัช  กิจฉลอง ผูสื่อขาวหนังสือพิมพสยามรัฐ
นางสาวขติยา  มหาสิทธิ์ ผูสื่อขาวหนังสือพิมพมติชน
นางสาวมนภา  ศิริสมบูรณ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 9
นางสาววิลาวัณย  วรินทรรักษ ผูสื่อขาวหนังสือพิมพอาทิตยวิเคราะหรายวัน
นางสาวรัตนา  เตชะเสาวภาคย ผูสื่อขาวหนังสือพิมพไทยรัฐ
นางสาวอารีย  เหมเบา ผูสื่อขาวหนังสือพิมพแนวหนา
นางสาวสุกัญญา  แสงงาม ผูส่ือขาวหนังสือพิมพผูจัดการ
นางสาวพรรณรวี  ตันนศุภผล ผูสื่อขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสต
นางสาวทิพยพญา  สรอยทอง ผูสื่อขาว จส.100
นางสาวโรจนี  กิมสูงเนิน โรงเรียนสังกัดสปช.
นายวิศิษฏ  ปรารถนา โรงเรียนอนุบาลลํ าปาง
ศ.ดร.สุทัศน  ยกสาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายชาคริต  ภวังคนันท กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ
นายพล  เตชะกัมพุช โรงเรียนรุงอรุณ
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สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ดร.รุง  แกวแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ดร.สุรศักดิ์  หลาบมาลา  ที่ปรึกษา  สกศ.
อาจารยศรีนอย  โพวาทอง ที่ปรึกษา  สกศ.
อาจารยวิเชียร  สามารถ ที่ปรึกษา  สกศ.
ดร.วรัยพร  แสงนภาบวร ที่ปรึกษา  สกศ.
นางอัมพร  ประเสริฐสุข ผูอํ านวยการศูนยประชาสัมพันธการศึกษา

แหงชาติ  สกศ.
นางรัชนี  ศิลปบรรเลง นักวิชาการศึกษา  สกศ.
นางมรกต  ศรีสุข นักวิชาการศึกษา  สกศ.
นางสาวปารเมนทร  คูรัตน นักวิชาการศึกษา  สกศ.
นางสาวจันทิมา  ศุภรพงศ นักวิชาการศึกษา  สกศ.
นางสุวรรณ  ฤทธิ์อาจ นักวิชาการศึกษา  สกศ.
นางสาวภาณี  เปมะศิริ เจาพนักงานสถิติ  สกศ.
นางสาวจิรพรรณ  ปุณเกษม นักวิชาการศึกษา  สกศ.
นายสถาพร  บุตรชัยงาม นักวิชาการศึกษา  สกศ.
นางเพ็ญจันทร  นครอินทร นักวิชาการศึกษา  สกศ.
นางสาวสมปอง  สมญาติ นักวิชาการศึกษา  สกศ.
นางสาววัลลภัตม  ศรีทองสุข นักวิชาการศึกษา  สกศ.
นางสาวศศิธร  เล็กสุขศรี นักวิชาการศึกษา  สกศ.
นางผานิต  วิมลรัตนปญญา นักวิชาการศึกษา  สกศ.
นางสาววันทนีย  ไทยเที่ยง นักวิชาการศึกษา  สกศ.
นางสาวขนิษฐา  จิรวิริยวงศ นักวิชาการศึกษา  สกศ.
นายโพยม วรรณศิริ นักวิชาการศึกษา  สกศ.
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รายชื่อผูอภิปรายและผูใหขอเสนอแนะในการประชุมสัมมนา
เรื่อง   “เหตุใดเวียดนามจึงประสบผลสํ าเร็จดานวิทยาศาสตรศึกษา ?”

วันพฤหัสบดีท่ี 18 มกราคม 2544
ณ หองกํ าแหง  พลางกูร  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

1. ศ.ดร.สิปปนนท  เกตุทัต กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  (หัวหนาคณะผูวิจัย)

2. ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน ผูอ ํานวยการสํ านักพัฒนานโยบายและวางแผน
การจัดการศึกษา  สกศ.  (นักวิจัย)

3. ดร.กาญจนา  ชูครุวงศ อาจารยคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ดร.ณสรรค  ผลโภค อาจารยคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ดร.มนัส  บุญประกอบ อาจารยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ
6. นายธรรมเกียรติ  กันอริ อาจารยพิเศษ  บัณฑิตวิทยาลัย  นิเทศศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7. รศ.ประภาภัทร  นิยม ผูอํ านวยการโรงเรียนรุงอรุณ
8. นายวิสุทธิ์  จิราธิยุต กรรมการผูจัดการบริษัทสยามสติลซินดิเกต  จํ ากัด
9. ดร.ประพัฒนพงศ  เสนาฤทธิ์ อธิบดีกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ
10. นายสมศักดิ์  ทองงอก  ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมมาตรฐานการศึกษา

สํ านกังานสภาสถาบันราชภัฏ
11. นายพลวิทย  เกิดมี นักวิชาการศึกษา  สํ านักงานคณะกรรมการการประถม

ศึกษาแหงชาติ
12. นายถกล  นิรันดรศิโรจน หัวหนาสาขาวิจัย  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
13. นางสมพิศ  เหรียญทอง ศึกษานิเทศก  กรมการศึกษานอกโรงเรียน
14.  นายสมชาย  อัศวนุภาพ นักวิชาการศึกษา  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

กรมการศึกษานอกโรงเรียน
15. นายเฉลิมพงศ  วรวรรโณทัย นักเรียนคณิตศาสตรโอลิมปก ป 2543
16. นายผนวกเดช  สุวรรณทัต นักเรียนคอมพิวเตอรโอลิมปก ป 2543
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17. นายวิทวัชร  โฆษิตวัฒนฤกษ นักเรียนคณิตศาสตรโอลิมปก ป 2543
18. นางศรีนอย  โพวาทอง ที่ปรึกษา  สกศ.
19. นายโพยม  วรรณศิริ นักวิชาการศึกษา  สกศ.
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เหตุใดเวียดนามจึงประสบผลสํ าเร็จดานวิทยาศาสตรศึกษา ?

ที่ปรึกษา
ดร.รุง  แกวแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

ผูวิจัย
ศ.ดร.สิปปนนท  เกตุทัต
ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา
ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน
รศ.สุชาตา  ชินะจิตร
ผศ.ดร.อุษณีย  โพธิสุข
นายสมพงษ  รุจิรวรรธน

ผูเรียบเรียงรายงาน
ดร.มรกต  ศรีสุข
นางสาวจันทิมา  ศุภรพงศ

ผูประสานงานดานขอมูล
นางรัชนี  ศิลปบรรเลง
นางพิจารณา  ศิริชานนท
นางสาวปารเมนทร  คูรัตน
นางสาวจันทิมา  ศุภรพงศ

ผูพิมพตนฉบับ
นางสาวปารเมนทร  คูรัตน
นางสาวจันทิมา  ศุภรพงศ

หนวยงานผูรับผิดชอบ
กลุมงานพัฒนานโยบายวิทยาศาสตรศึกษา
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
E-mail  Address : Sci_ed@onec.go.th
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